


THREE INTRINSIC VALUES:  
ACCURACY, RELIABILITY AND  

EASE OF USE. 
THE 6X®

Admittedly, at first glance, you can’t tell what’s inside the new VEGAPULS 6X 
radar sensor: A high-precision level instrument that doesn’t care if its 

measuring liquids or bulk solids. Only its colour gives you a hint that it’s going 
to be great to use.

VEGA. HOME OF VALUES.
www.vega.com/radar
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l  ดร.อดิทัต วะสีนนท์์์

ดร .อดิทัต วะสีนนท์  อธิบดี        
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมอืงแร่  กลา่ววา่ ค�าวา่ “ทางรอดของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่” ไม่ใช่เฉพาะ
ตัวผู้ประกอบการ แต่หมายถึงทั้งฝั่ง            
ภาครัฐและฝั่งของภาคเอกชนว่าต้อง          
ท�าอยา่งไร ถา้เราอยูเ่รากต็อ้งอยูด่ว้ยกนั 
และถ้าเราไปเราก็ไปด้วยกัน เพราะ
ฉะนั้นท�าอย่างไรเราถึงจะรอด โดย
เฉพาะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมอืงแร่ (กพร.) มหีนึง่ในลกูคา้หลกั 
คือ สภาการเหมืองแร่

เ รื่ อ งแรก คือ เรื่ อ งภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ขยายไปถึงประเด็นที่  2                 
ในเร่ืองภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics)              
และประเด็นที่ 3 ที่สำ�คัญ คือ กระแส
รักษ์ส่ิงแวดล้อมและการต่อต้านการ           
ท�าเหมือง ซึ่งเราต้องช่วยกันไม่ให้การ        
ต่อต้านการท�าเหมืองถูกยกระดับกลาย
เป็นปัญหาระดับชาติ ส่วนประเด็นท่ี 4 คือ
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ประเด็นน้ี
ผู้ประกอบการเหมืองแร่หลายคนคง        
รับทราบอยู่แล้ว และหลายคนก็คง          
เริ่มได้รับผลกระทบ อันนี้ เป็นช่วง                 
หัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญ และมีผลกระทบ
ทีร่นุแรง ขอ้ดกีม็มีาก แตป่ญัหาอปุสรรค
กม็ไีมน่อ้ยเชน่กนั โดยทีห่ลายคนกก็�าลงั
แกไ้ข และกรมอตุสาหกรรมฯ กพ็ยายาม
ช่วยกันแก้ไขอยู่ ว่าจะท�าอย่างไรให้
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ไปรอดได้โดยที่
สั ง คมยอมรั บ  สิ่ ง แ วดล้ อมอยู่ ไ ด้                        
ไมก่ระทบมาก ประเดน็ที ่5 ทีจ่ะพดูกค็อื
นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
หลายคนยงัไมท่ราบวา่ เมือ่ปทีีแ่ลว้มกีาร
เปลี่ ยนแปลงผู้ บริหารระดับสู ง ใน
กระทรวงอตุสาหกรรม กค็อืมีการแตง่ตัง้ 
ดร.ณัฐพล รังสิตพล เป็นปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ซ่ึงท่านปลัดก็มีนโยบาย
หลายอย่าง และวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง 
ซ่ึ ง จ ะ มี ผ ล ต่ อ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โรงโม่ โรงแต่ง  
ทัง้หลายกอ็ยากมาเลา่ใหฟ้งักอ่น เพือ่ให้
ท่านรับทราบนโยบาย จะได้ปรับตัวได้ 
และสุดท้ายจะเป็นประเด็นที่ 6 เรื่อง
แนวทางของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

ทางรอดของอุตสาหกรรม
เหมอืงแร่ไทยในวนัทีโ่ลกเปลีย่น
การบรรยายพิเศษของ ดร.อดิทัต วะสีนนท์ 
อธบิดกีรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร ่
ทำาการบรรยายฯ ขณะดำารงตำาแหน่งรองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมอืงแร ่และไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่อธบิดกีรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

ในการประชุมวิสามัญสภาการเหมืองแร่ ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ในวันที่โลกเปลี่ยน ค�าว่า “โลก
เปลี่ยน” ไม่ได้หมายถึงแค่ต่างประเทศ
เท่านั้น แต่โลกหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบ                
ตัวเราท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย              
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระแส  
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในภายนอก              
ก็ครอบคลุมความหมายของค�าว่ า              
“โลกเปลีย่น” อนันีค้อืทีไ่ปทีม่าของค�าวา่ 
“ทางรอดของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทย
ในวันท่ีโลกเปล่ียน” โดยการเปล่ียนแปลง
ท่ี ส� า คัญ  ที่ ผ มพยายามสรุ ปมามี                         
6 ประเด็น
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รูปด้านล่างน้ีอาจจะดูยากข้ึน แต่
อธิบายง่ายๆ คือ กราฟทางซ้ายบนคือ
อุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงของโลกตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1970 ถึง ค.ศ. 2020 สเกลทางแกน Y 
จะเป็น 0 ถึง 1.5 ก็คือคนท่ีเก่ียวข้องในโลก
จะพยายามไม่ให้อุณหภูมิของโลกร้อน
เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ถ้าเกิน 1.5 
องศาเซลเซยีส จะสง่ผลให้น้�าแข็งละลาย
และสภาพภูมิอากาศโลกก็จะแปรปรวน 
โลกก็จะรวน เม่ือเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นทุบสถิติ         
ในรอบ 174 ปี โดยเพิ่มขึ้น 1.67 องศา
เซลเซียส ก็คือเกิน 1.5 องศาเซลเซียส  
ท่ีต้ังเป้าไว้ มันเลยจากโลกร้อนไปเป็น
โลกเดอืดแลว้ เพราะฉะนัน้ทีบ่อกวา่โลก
ร้อนจริงไหม ขอ้มลูทางสถติยินืยนัชดัเจน
ว่าอุณหภูมิโลกตอนน้ีสูงเกิน 1.5 องศา
เซลเซียส เกินจากที่ตั้งเป้าหมายในการ
ควบคุมไว้แล้ว ส่ิงที่พยายามท�ามา          
เรียกว่าไม่ประสบความส�าเร็จ ล้มเหลว 
และกราฟทางขวาบน เป็นปริมาณการ
ปล่อยหรือการวัดคาร์บอนไดออกไซด์
หรือก๊าซมีเทน ซ่ึงเรียกว่าก๊าซเรือนกระจก
มนัเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ชดัเจน และรปูขา้งลา่ง
จะเป็นสภาวะการแปรปรวนต่างๆ 
มากมายเต็มไปหมด ซึ่งข้อมูลทางสถิติ

รปูน้ีผมไดจ้ากเวบ็ไซต ์และ Facebook ของกรมสง่เสรมิการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม ท่ีบอกว่าภาวะโลกร้อนสิ้นสุดแล้ว แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่    
เพราะว่า Global Warming ก�าลังจะจบแล้ว แต่ตัวท่ีจะมาแทนคือ Global Boiling 
คือภาวะโลกเดือด ไม่ใช่แค่โลกร้อน แต่จะเป็นโลกเดือด แล้วโลกร้อนโลกเดือด                         
มันเป็นอย่างไร เพราะปัจจุบันทุกคนก็เห็นข่าวไฟป่าที่ประเทศอเมริกา หรือวิกฤตใน                   
ประเทศอื่นๆ ก็ดี วร�วุธ ศิลปอ�ช� รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดล้อม มักใช้ค�าว่าโลกรวน คือไม่ใช่แค่ร้อน แต่มันรวน มันแปรปรวนไปหมด 
ซึ่งหลายคนจะสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บางที่น้�าท่วม                          
บางประเทศทีม่บีรรยากาศหรอือากาศทีค่อ่นขา้งร้อนมากหนาวจดัก็จะไดรั้บผลกระทบ    
มากขึ้น 

เรื่องภาวะโลกร้อน หรือภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
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พิสูจน์แล้วว่าโลกร้อนขึ้นจริงๆ แล้วสิ่งที่
เกดิขึน้จรงิๆ ทัง้โลก โดยเฉพาะทางยโุรป
พยายามผลักดันไม่ให้อุณหภูมิของโลก
สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตอนนี้มัน            
ล้มเหลวแล้ว ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2566 ที่ผ่านมาอุณหภูมิขึ้นไป 1.67 
องศาเซลเซียสแล้ว นี่คือประเด็นส�าคัญ
ว่า ภาวะโลกร้อนส้ินสุดแล้ว ตอนน้ี
เข้าไปสู่ภาวะโลกเดือด ย้อนกลับมา         
ดูว่าที่ผ่านมาเขามีมาตรการหรือมีกลไก
อะไรบ้างที่จะพยายามแก้ไขหรือป้องกัน
ไม่ ใ ห้ โลก ร้อน ทางสหภาพยุ โ รป                 
(European Commission) ตกลงกันว่า 
จ ะตั้ ง เ ป้ า ลดกา รปลดปล่ อยก๊ า ซ           
เรอืนกระจกสทุธเิปน็ศนูย ์ทีเ่รยีกวา่ Net 
Zero หรือตามที่ European Green 
Deal ตกลงกันว่า เป้าหมายในปี ค.ศ. 
2030 จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน            
ไดออกไซด์ (CO2) ลง 55 เปอร์เซ็นต์ 
และมีมาตรการต่างๆ ทั้ งเรื่องการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้ อขาย              
การส่งเสริมการคมนาคมสีเขียว การ
ปรับปรุงสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
สมมุตวิา่คณุเปน็ผูป้ระกอบการ คณุผลติ
สินค้าบริการใดๆ ก็ตาม คุณจะมีโควตา
ว่าคุณจะปล่อย CO2 ได้เท่าใด ถ้าคุณ
ปล่อยเกินที่ก�าหนดไว้ คุณต้องไปซื้อ
คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ท่ี
ปล่อยเกินมาเพื่อมาชดเชย คุณต้อง            
เสียเงิน สิ่งนี้คือถูกบังคับใช้ในยุโรปแล้ว 
ทีนี้เขาก็มองว่าถ้าอย่างนั้น คนในยุโรป
ผลิตสินค้า ในยุโรปมันมีต้นทุนสินค้า            
ที่มากขึ้น เพราะฉะนั้นต้องน�าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย
เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน และประเทศ 
อืน่ๆ  ทีไ่มถ่กูควบคมุ เพราะจะสง่ผลให้
ตน้ทุนการผลติสนิคา้ถกูกวา่ เพราะยโุรป
จะน�าเขา้สนิคา้จากประเทศอืน่ๆ ทีไ่มถ่กู
ควบคุม ก็เลยมีมาตรการออกมาอย่าง
หน่ึง ท่ีชือ่วา่ CBAM ยอ่มาจาก Carbon 
Border Adjustment Mechanism 
แล้วจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรม
เหมอืงแรห่รอืไม ่อยา่งไร เพราะภาพรวม

คือโลกร้อน ร้อนเกินวิกฤตแล้ว ไปจนถึง
โลกเดือด ยุโรปมีมาตรการต่างๆ เต็ม        
ไปหมด แล้วสิ่งที่จะกระทบเราคือเรื่อง 
CBAM ที น้ี เป้าหมายของไทยก็คือ              
น�ยกฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช�          
ไปประชุม UN Cl imate Change               
Conference หรือ COP26 ที่กลาสโกว์ 
สหร าชอาณาจั ก ร  และประกาศ
เจตนารมณ์ว่า ไทยพร้อมยกระดับการ
แก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 เป้าหมาย
ในปี ค.ศ. 2050 จะต้องควบคุมการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็น Carbon 
Neutrality สว่นป ีค.ศ. 2065 จะตอ้งเปน็ 
Net Zero รายละเอียดโดยหลักๆ ของ 
Carbon Neutrality ก็คือปี ค.ศ. 2050 
ถ้าปล่อย CO2 เกินก็ยังซื้อ Carbon 
Credit มาทดแทนได้ แต่ปี ค.ศ. 2065 
ต้องเป็น Net Zero จริงๆ ก็คือปริมาณ
ปลอ่ยกบัปรมิาณทีด่ดูกลบัตอ้งเปน็ศนูย ์
เพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาในการปรับตัว
ประมาณ 25-40 ป ีอาจจะดเูหมอืนนาน 
แต่จริงๆ แล้วไม่นาน เพราะต้องอาศัย
การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนใน 
ทุกภาคส่วน ส�าหรับอุตสาหกรรม         
เหมืองแร่ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เวลา      
ในการด�าเนินการนาน ตัวประทานบัตร         
กม็อีายยุาวไดถ้งึ 25-30 ป ีเพราะฉะนัน้
เรื่องนี้ก็จะมีผลกระทบ ผมจึงเล่าให้เห็น
ภาพว่าประเทศไทยก็มีเป้าหมาย ที่จะ
กลา่วอยา่งรายละเอยีดกค็อืเรือ่ง CBAM 
อย่างที่บอกว่าเป้าหมายของ EU ก็คือ 
ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
55 เปอรเ์ซน็ต ์ภายในป ีค.ศ. 2030 แลว้
เป็น Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2050 
ประเด็นส�าคัญก็คือ CBAM จะท�าให้
สินค้าที่น�าเข้าไปในยุโรปจะต้องมีต้นทุน
เพิ่มขึ้น คือถ้าผลิตสินค้าในเมืองไทย
ปล่อยคาร์บอนเท่าไร ถ้าจะน�าเข้าหรือ  
ส่งออกไปที่ยุโรป เขาก็จะคิดเงิน ถ้า
ปล่อยคาร์บอนมากก็คิดเงินมาก ถ้า
ปล่อยคาร์บอนน้อยก็จะคิดเงินน้อย       

ถ้ ามองในมุมนักธุ ร กิจอาจถือ เป็น
อปุสรรคทางการค้าแบบหน่ึงนัน่เอง กค็อื
สินค้าที่ท�าร้ายสิ่งแวดล้อมต่างๆ EU         
ก็ตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมา เพราะเขามองว่า        
ในประเทศเขาคุมการปล่อย CO2 แต่ว่า
ประเทศอื่นไม่คุม ทั้ งประเทศไทย 
อินโดนีเซีย ถ้าจะมาค้าขายกับเขา เขาก็
คิดเงิน คิดค่า Carbon Certificate  
หลายคนคงมคี�าถามวา่ ตกลงมนักระทบ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โรงโม่ โรงปูน 
หรือไม่ ผมให้ค�าตอบว่า เขาจะเร่ิมบังคับใช้
วนัที ่1 ตลุาคม 2566 แตเ่ขาใหช้ว่งเวลา
เปล่ียนผ่าน 3 ปี ก็คือถ้าปล่อย CO2 
มากๆ ตอ้งรายงานขอ้มลู แตย่งัไม่คดิเงนิ 
แต่พอ 1 มกราคม 2569 จึงจะเริ่ม        
คดิเงนิ คอืในชว่ง 2-3 ปแีรก ตอ้งรายงาน
ข้อมูลก่อน เพราะฉะนั้นถ้าจะส่งสินค้า
ไปยุโรปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ต้อง
รายงานว่าสินค้า 1 ชิ้น ปล่อย CO2 
เท่าไร ส่งเข้าไปเท่าไรต้องรายงานก่อน 
ค�าถามคือเรารู้ไหมว่าเราผลิตสินค้า               
1 ชิ้นน้ี ปล่อย CO2 เท่าไร สมมติว่า
ปนูซเีมนต ์1 ตนั จะสง่ไปยโุรป ซ่ึงจริงๆ 
น้อยมาก เพราะปกติเราก็ไม่ค่อยส่ง        
ถ้าส่งไปปล่อย CO2 เท่าไร ก็ต้องไปหา
ก่อนว่าตกลงผลิตสินค้า 1 ชิ้นปล่อย 
CO2 เท่าไร ซึ่งยุโรปบอกว่าคุณคิดเอง
เออเองไม่ได้ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน 
คนที่มาตรวจสอบต้องได้รับการรับรอง
ก่อน มันก็จะเป็นระบบมาตรฐาน เป็น
กลไกมาประเมินว่าผลิตสินค้า ผลิตปูน             
1 ตัน ปล่อย CO2 เท่าไร เขาก็ไม่ได้      
เร่ิมใช้กับทุกสินค้า ช่วงเร่ิมต้นคิดเพียง
สินค้า 6 ประเภทก่อน คือซี เมนต์            
เหล็กและเหล็กกล้า อะลูมิเนียม ปุ๋ย 
ไฮโดรเจน และไฟฟ้า เริ่มต้นบังคับใช้          
แค่นี้ก่อน แต่เขามีสิทธิที่จะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ คนซื้อเขาจะก�าหนดกฎเกณฑ์
อะไรกไ็ด ้เราเปน็คนขาย เรากต็อ้งปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑเ์ขา ถา้ไมป่ฏบิตัติาม เขาก็
ไม่ซื้อ อันนี้เริ่มต้นที่อาจจะกระทบเรา       
ก็มีเรื่องซีเมนต์ เหล็กและเหล็กกล้า 
อะลมูเินยีม ซ่ึงอตุสาหกรรมพวกนีท้ีเ่ปน็
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รายใหญ่ เขาปรับตัวหมดแล้ว ถัดไปจะ  
เปน็เร่ืองอกีเรือ่งหนึง่ ยโุรปมรีายละเอยีด 
มาก คือแค่คุณผลิตสินค้ายังไม่พอ         
อย่างเช่น โรงปูนผลิตปูน 1 ตัน ปล่อย 
CO2 เท่าไร ที่เรียกว่า Scope 1 ก็คือ
เฉพาะตัวท่าน แต่มี Scope 2 ก็คือ       
ขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่น�ามา
ใช้ในโรงปูนปล่อย CO2 ด้วยหรือไม่ 
Scope 2 ลามไปถึงไฟฟ้า ความร้อน          
ที่ใช้ Scope 3 คิดลงไปถึงปลายทางคือ
วั ตถุ ดิ บ  เหมื อ งหิ นปู นที่ จ ะ ได้ มา              
ซึ่งหินปูนปล่อย CO2 เท่าไร เพราะ
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ฉะน้ันก็จะคิดตั้งแต่ตัวโรงงาน ไปจนถึง
ไฟฟ้าที่ต้องใช้ แล้วก็คิดไปถึงการได้มา
ซึ่งวัตถุดิบ หมายถึงหินปูน ว่าก่อให้เกิด
การปล่อย CO2 เท่าไร ไม่ได้คิดถึงแต่
โรงงาน แต่คิดถึงต้นทางต้นตอการน�า
วตัถดุบิมาใชเ้ลย คดิยาว เบือ้งตน้เอาแค ่
Scope 1 ก็พอ เอาเฉพาะในโรงงานก่อน 
ที่บอกว่า 1 ตุลาคม 2566 จะต้องท�า
รายงานการปลดปล่อย CO2 พอ                     
1 มกราคม 2569 จะเริ่มเก็บเงิน เรียก
ว่าจะต้องซื้อ CBAM Certificate ปล่อย 
CO

2
 มากจ่ายเงินมาก สมมติผมบอกว่า

ไม่มีข้อมูล ผมยังไม่วัดเลยจะท�าอย่างไร 
EU ก็บอกวา่ไมเ่ปน็ไร เรามีคา่มาตรฐาน
ให้ ปูน 1 ตัน เขาจะเอาข้อมูลของ                  
10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ผลิตที่ปล่อย CO2 
มากสุดมาคิดกับคุณ คือถ้าไม่มีข้อมูล
ไม่มีกระบวนการคิด ไม่มีกระบวนการ
ตรวจสอบ เราจะใช้ค่ามาตรฐาน แต่ค่า
มาตรฐานไม่ใช่ค่ากลาง เป็นค่า Top 10 
ค่า Maximum มาคิดใหเ้รา นีค่อืตวักลไก
ภาพรวมของ CBAM Certificate แล้ว
ตกลงมันกี่บาทกันแน่ ก็คงอยากรู้ว่ามี
ผลกระทบอย่างไร

นีค่อืภาพรวม ตารางซา้ยสดุแสดงใหเ้หน็วา่มลูคา่ CBAM Certificate อยา่งเหลก็ 
และเหลก็กลา้ ทีไ่ทยจะสง่ไปประมาณ 8.12 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ อะลมูเินยีมประมาณ 

7.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปุ๋ยน้อยมาก 
ส่วนไฮโดรเจน ซีเมนต์ ไฟฟ้า นั้น             
ข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (อบก.) บอกว่า ช่วง 2 ปี              
ที่ผ่านมามีการส่งไปไม่กี่ตัน ผมคิดว่า           
คงไม่คุ้มในเร่ืองการขนส่ง ส่วนตาราง
ทางขวาเปน็สนิคา้ทีเ่ราสง่ไปยโุรป ซึง่เขา
ยังไม่คิดยังไม่เอามารวมอยู่ใน CBAM 
แต่ว่าในอนาคตเขาคงรวมแน่ๆ สินค้า
ไหนเขาขายไม่ค่อยได้ ผู้ผลิตในประเทศ
ขายไม่ได้ เขาคงคิดเงินมากข้ึนเร่ือยๆ 
ตอนน้ีสินค้าที่ ส่งไปมากคืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร สิ่งทอต่างๆ             
แต่เขายังไม่คิดเงิน

อันนี้เป็นข้อมูลของอ�จ�รย์อัทธ์ 
พศิ�ลว�ณชิ จ�กมห�วทิย�ลยัหอก�รค�้ 
ไทย ชอ่งซา้ยสดุดทูีอ่ะลมูเินยีม ถา้สง่ไป
ยุโรปจะเห็นว่ายุโรปจะเก็บเงิน 480 
เหรียญต่อตัน นี่คือค่าที่เราต้องจ่ายแล้ว 
ประมาณตันละ 15,000 บาท ถ้าเป็น
เหล็กและเหล็กกล้า 158 เหรียญต่อตัน 
ด้วยเหตุที่คุณท�าให้โลกร้อนเกิน 1.5 
องศาเซลเซียส สรุปคุณส่งสินค้าเข้ามา 
ผมเก็บเงินคุณเท่านี้ เห็นไหมครับ กลไก
กดีกนัการคา้อยูด่ีๆ  มนักค็ดิขึน้มาแบบนี ้             
เราเป็นคนขายเราจะท�าอะไรได้ ถ้าเรา
อยากขายเราก็ต้องยอม ฉะนั้นเราก็ต้อง
ปรับลด CO2 ของเรา
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Change and Mining เป็นเอกสารงานวิจัยของออสเตรเลีย ที่รัฐควีนแลนด์ ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากประเทศเยอรมนี                   
เขาบอกว่าถ้าเป็นเหมืองถ่านหิน กรณีผลิตถ่านหิน 1 ล้านตัน จะปล่อย CO2 ประมาณ 74,000 ตัน ก็ไม่มาก เพราะผมว่า
กระบวนการท�าเหมืองไม่ได้ปล่อย CO2 มาก แต่ถ้าโรงปูนจะปล่อย CO2 มาก เพราะต้องมีการเผา เหมืองมีแต่การระเบิด แล้วก็      
ตักมาโม่มาย่อยเท่านั้นเอง ไม่ได้มีการปลดปล่อย CO2 มาก เพราะฉะนั้นไม่กระทบเท่าไร ข้อสรุปในมุมมองของผมคิดว่าภาวะ            
โลกร้อนกับการประกอบการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในไทยได้รับผลกระทบไม่มาก

การเปลี่ยนแปลง
ภูมิรัฐศาสตร์ ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าประเด็น
ขอ้พพิาทระหวา่งสหรฐัอเมรกิากบัจนี สงคราม
ระหว่ างรัส เซียกับยู เครน ทุกคนได้ รับ                    
ผลกระทบ ไม่ว่าจะท�าเหมืองแร่หรือไม่ได้              
ท�าเหมืองแร่ ตอนนี้ราคาน้�ามันจะลิตรละ             
40 บาทแลว้ ในการท�าเหมอืงแร ่การขนสง่จะ
ต้องใช้น้�ามัน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้      
รถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV เพราะว่ารถ EV 
ส�าหรบัอตุสาหกรรมเหมอืงแรย่งัขายไมค่อ่ยได ้
ที่ส�าคัญคือความมั่นใจ การจูงใจให้ผู้ผลิต
เปลี่ยนใจไม่ใช่ง่าย จะต้องมั่นใจก่อน ค�านวณ
แล้ว 4 ปีอาจจะคุ้มทุน คืนทุน แต่ไม่มั่นใจว่า
จะวิ่งได้ไหม แรงจะพอไหม 2-3 ปี แบตเตอรี่
จะเสื่อมไหม แบตเตอรี่เสื่อมจะต้องจ่ายเงิน
เท่าไร จะเปลี่ยนที่ไหน รถเสียจะซ่อมที่ไหน 
ฉะนั้นทุกคนได้รับผลกระทบจากค่าพลังงาน
ที่เพิ่มขึ้น ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้�ามันแพงขึ้น 
สิ่งของแพงขึ้น แต่มีข้อดีคือโพแทช ปุ๋ย ราคา          
สูงขึ้นและแร่หลายชนิดก็ราคาสูงขึ้น 

ภาพนี้เป็นข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาน้�ามัน เคยมีคน                
บอกว่า ต่อไปไม่จ�าเป็นต้องใช้น้�ามันแล้ว เมื่อประมาณ 10-20 ปีก่อน น้�ามันไม่
จ�าเป็นต้องใช้แล้ว แต่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าแทน ปัจจุบันเราทุกคนได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากราคาน้�ามันที่สูงขึ้น รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ                  
ผลกระทบดว้ย หรอืในกรณทีีม่กีารขาดแคลนชปิอยา่งรุนแรงตอนทีเ่ร่ิมมสีงคราม
ภูมิรัฐศาสตร์ แต่ตอนนี้ปรับตัวกันได้ การขาดแคลนน้อยลง หรือเร่ืองแบตเตอร่ี 
ความต้องการแร่ลิเทียมก็สูงขึ้น ทางภาคใต้ของไทยแถวจังหวัดพังงาเริ่มมีการ
ส�ารวจแล้ว ประมาณการว่าประเทศไทยมีปริมาณส�ารองแร่ลิเทียมที่ส�ารวจพบ
อย่างน้อย 20 ล้านตัน แต่จะคุ้มค่าต่อการท�าเหมืองหรือไม่ก็ต้องว่ากันอีกที               
ตอนนี้ประเทศไทยมีลิเทียมอย่างโซลาร์เซลล์ต้องใช้ซิลิคอน ซึ่งประเทศไทยมี        
แร่ควอตซ์มาก แต่ติดปัญหาเรื่องอยู่ในเขตหวงห้ามต่างๆ แต่ถ้าพบว่ามีความ
ต้องการมากขึ้นก็ถือเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้เช่นกัน ตอนน้ี                      
โซลาร์ฟาร์มเป็นท่ีนิยมมาก พรรคการเมืองบางพรรคมีนโยบายว่าจะติดตั้ง                     
โซลาร์เซลล์ให้ฟรีทุกหลังคาเรือน เรื่องต่างๆ เหล่าน้ี เมื่อความต้องการมากขึ้น                 
ภาครัฐเห็นปัญหาเห็นความจ�าเป็นมากขึ้น ก็เป็นโอกาสที่จะเปิดช่องทาง                 
เหมือนกับเหมืองโพแทช ถ้าไม่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ไม่มีการ           
รบกัน ราคาโพแทชไม่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด เกษตรกรไม่เดือดร้อน ครม.                       
กค็งจะไมไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบใหม้กีารอนญุาตท�าเหมอืงโพแทชทีจ่งัหวดัอดุรธาน ี
ประเด็นส�าคัญก็คือ ถ้ามีโอกาสภาวะต่างๆ เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น                    
เราต้องรีบไขว่คว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้ 
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ก ร ะ แ ส รั ก ษ์            
สิง่แวดลอ้มและการตอ่ตา้นการ
ทำาเหมือง เป็นประเด็นท่ีอยากพูด 
มากๆ ทุกๆ วันกรมอุตสาหกรรมฯ
จะมีฝ่ายรวบรวมข่าวที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เดือนหนึ่งมี             
ไม่เกิน 3 วัน ที่ไม่มีข่าวร้องเรียนหรือ
ประท้วงเรื่องเหมืองแร่ตามจุดต่างๆ               
ทั่วประเทศ ทุกวันจะมีข่าวร้องเรียน 
ประท้วง ต่อต้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ คนท่ีร้องเรียนเป็นชาวบ้าน 
บางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการท�า
เหมืองแร่จริง หินตกหล่น ฝุ่น แต่ท่ีแฝง
มาในเครือข่ายรูปแบบอื่นที่ไม่ได้รับ              
ผลกระทบโดยตรง แต่ด�าเนินการเพื่อ
ผลอย่างอื่นก็มี ปัจจุบันกลไกในการ          
ร้องเรียน การต่อต้านท�าเป็นเครือข่าย  
ไม่ได้ร้องเรียนหมู่บ้านน้ี ต�าบลน้ี อ�าเภอน้ี
ปจัจบุนัการสือ่สารรวดเรว็ขึน้ เราพฒันา
เครือข่าย เขาก็พัฒนา มีการร้องเรียน
เป็นระบบ อย่างเช่น ตอนก่อนแผน 
แม่บทการบริหารจัดการแร่ฯ จะออกมา
บงัคบัใช ้เราเชญิใหท้กุภาคสว่นมารบัฟงั
และแสดงความคดิเหน็ เขาไมม่าเขา้รว่ม 
พอจะประกาศใช ้เขายืน่หนงัสอืรอ้งเรยีน
คั ด ค้ า น  5  จั ง ห วั ด ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 
กระบวนการต่อต้านท�าเป็นระบบผ่าน           
โซเชียลมีเดีย กรมอุตสาหกรรมฯ อยู่              
ตรงกลาง ก็ต้องดูแลทั้ ง เหมืองแร่                  
สิ่งแวดล้อมและชาวบ้านด้วย คือต้อง
ดูแลทั้งผู้ประกอบการและชาวบ้าน      
เพราะฉะนั้นเรื่องประท้วงต่างๆ มันจะ
เป็นปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
อนุญาตต่างๆ พอจะอนุญาตก็จะมีเรื่อง
ร้องเรียน พอมีเรื่องร้องเรียนถ้ายังไม่ได้
ชีแ้จง ไมไ่ดท้�าความเขา้ใจ คณะกรรมการ
แร่ก็ยังไม่สามารถอนุญาตได้ เพราะมี
เรื่องร้องเรียนคัดค้านอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
อาชญาบัตรหรือประทานบัตร เพราะ
ฉะนั้น สมาชิกสภาการเหมืองแร่ต้อง 
ช่วยกันดูแลชาวบ้านรอบๆ เหมืองให้ดี
ด้วย 

ต่ อ ไปก็ คื อ ก ร ะแส เ รื่ อ ง รั กษ์             
สิ่งแวดล้อม การต่อต้านการท�าเหมือง           
ยังมีอยู่ เดือนหน่ึงไม่เกิน 3 วัน ที่ไม่มี
ข่าว อีก 27 วัน ถ้าตัดวันเสาร์อาทิตย์              
กเ็หลอื 20 วนั มขีา่วรอ้งเรยีนอยา่งนอ้ย
วันละ 1 เรื่อง และที่ส�าคัญถูกฟ้องแล้ว 
ถูกฟ้องกันหมดไม่ว่ าจะเป็นอธิบดี           
รองอธิบดี คณะกรรมการแร่ และผู้ทรง
คุณวุฒิ  พอฟ้องศาลกระบวนการ                 
ทุกอย่างก็ต้องหยุดเดิน นี่คือประเด็น
ส�าคัญท่ีพวกเราต้องช่วยกันไม่ให้เกิด 
การยกระดับกระแสต่อต้านการท�า
เหมืองให้เป็นปัญหาระดับชาติ ประเด็น
เล็กๆ น้อยๆ ต้องรีบแก้ไข ถ้าเป็น
ประเด็นใหญ่ต้องรีบแจ้ง ปรึกษากัน 
ปอ้งกนัไมใ่หร้อ้งเรยีนมากขึน้ เราปฏเิสธ
ไม่ได้ว่าภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม         
เหมืองแร่ในอดีตไม่ค่อยจะดี หลายๆ 
แห่งท�าไม่ดีจริงๆ ชาวบ้านเขาเดือดร้อน
และเกิดผลกระทบจริง แต่ช่วงหลังๆ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ปรับตัวมากขึ้น
ภาครัฐมีกฎหมายต่างๆ เข้ามาก�ากับดูแล
อย่างเข้มงวด ผู้ประกอบการต้องมี
มาตรการต่างๆ มากมาย แต่ก็ยังมีช่อง
ใหร้อ้งเรยีนได ้จงึอยากใหผู้ป้ระกอบการ 
ทุกคนช่ วยดู แลชาวบ้ านรอบพ้ืนที่            
เหมืองแร่ให้ดี ไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน   
จนเกิดการร้องเรียน

เรื่ องนโยบาย
การบริหารจัดการแร่ ภายใต้
พระราชบัญญัติแร่ 2560 มีผล 
ใช้บังคับเมื่อ 29 สิงหาคม 2560                
ทุกคนรู้ กันดีแล้วว่า ประเด็นหลักๆ             
ที่ เป็นการเปลี่ยนแปลงใน พ.ร.บ.แร่ 
2560 ก็คือ

1) นโยบายบริหารจัดการแร่  
กระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการแร่  
ของภาครัฐเปลี่ยนไป สมัยก่อนภาครัฐ 
อยู่เฉยๆ ผู้ประกอบการอยากจะส�ารวจ
ที่ไหน ก็จะมาขออนุญาต จ่ายค่าส�ารวจ 

ค่าผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่รัฐ 
แล้วก็ ไปส�ารวจ เมื่อพบแร่ก็มาขอ
ประทานบัตร มาท�าสัญญาสัมปทาน 
ภาครัฐก็เก็บค่าภาคหลวง จะส�ารวจหรอื 
จะท�าเหมืองที่ไหน ภาครัฐไม่ว่าอะไร 
ภาครัฐเก็บเงินอย่างเดียว แต่ พ.ร.บ.แร่ 
2560 ภาครั ฐต้อง เป็นคนชี้ น� าว่ า
ประเทศไทยมีแร่อยู่ตรงไหน และควร           
จะท�าเหมืองแร่ประเภทไหน ที่ไหน            
ในช่วงเวลาไหน ภาครัฐต้องก�าหนด
ทิศทางทั้งหมด นี่จึงเป็นที่มาของแผน
แม่บทบริหารจัดการแร่ ที่จะมีขึ้นทุกๆ  
5 ป ีและตอ้งก�าหนดดว้ยวา่ตรงไหนเปน็
เขตแหล่งแร่เพื่อการท�าเหมือง เพราะ
การจะขอประทานบัตรได้จะต้องให้          
ภาครัฐก�าหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการ
ท�าเหมืองก่อน ภาคเอกชนจึงจะขอ
ประทานบัตรได้ ถ้าไม่เป็นเขตแหล่งแร่
เพ่ือการท�าเหมืองต้องไปก�าหนดให้เป็น
เขตแหลง่แรเ่พือ่การท�าเหมอืงกอ่น  แลว้
แผนแม่บทฯ ประกาศทุกๆ 5 ปี นั่น
หมายความว่าถ้าตกรอบนี้ก็รออีก 5 ปี 
ถึงจะประกาศเป็นเขตแหล่งแร่ พอไป
ส�ารวจพบแร่ ก�าหนดเป็นเขตแหล่งแร่ 
เมื่อเป็นเขตแหล่งแร่ ประกาศตาม           
แผนแม่บทฯ แล้วถึงจะเร่ิมก้าวแรกคือ
เร่ิมขอประทานบัตรได้ เพราะฉะนั้น 
กระบวนการขอประทานบัตร 3 ปี 5 ปี 
10 ปี จะต้องบวกกระบวนการก�าหนด
เขตแหล่งแร่เ พ่ือการท�าเหมืองด้วย           
แล้วใครก�าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการ       
ท�าเหมือง ก็คือกรมอุตสาหกรรมฯ               
กับกรมทรัพยากรธรณีร่วมกัน กรม
อุตสาหกรรมฯ มีข้าราชการประมาณ 
300 กว่าคน ท�าหน้าท่ีเก่ียวกับธุรการ พัสดุ
การเงิน การบัญชี นักวิชาการ นักวิเคราะห์
นโยบาย ท�างานธุรการ Back Office                   
ท�าแผนแม่บทฯ ประมาณ 100 คน            
ส่วนพนักงานใหม่ต้องฝึกงานและยัง
ท�างานได้ไม่เต็มที่อีก 25 คน ที่อายุ              
57-58 ใกล้เกษียณ คนป่วย อีก 25 คน 
เหลือ 150 คน เป็นนิติกร นักกฎหมาย
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อีก 25 คน ท�าเรื่องฟ้องร้องท�าเหมือง
นอกเขต มีคดีความต่างๆ อยู่พอสมควร 
เป็นผู้บริหารอีก 25 คน เดินสายไป
กรรมาธิการ ไปรัฐสภาของบประมาณ 
หมดไปแลว้ 200 คน เหลอือกี 100 คน 
เปน็นักสิง่แวดลอ้ม 20 คน นกัธรณวีทิยา 
20 คน ช่างรังวัด 20 คน และวิศวกร
เหมืองแร ่40 คน กรมฯ มสี�านกังานเขต 
7 แห่งทั่วประเทศ ต้องอยู่ส่วนกลางอีก 
10 กว่าคน ที่เหลือหาร 7 อยู่แต่ละเขต
ประมาณ 3-4 คน เขตหนึง่ดแูลประมาณ 
10 จังหวัด ดูแลโรงโม่ เหมือง ประมาณ 
200 กวา่แหง่ มกีารตรวจอยา่งนอ้ยปลีะ 
1 ครั้ง เมื่อไปงานกลับมาก็ต้องมาเขียน
รายงาน มีเรื่องร้องเรียนอีก พอมีเรื่อง
ร้องเรียนมาถึง วิศวกรเหมืองแร่ต้อง
เข้าไปดู อย่างเช่นส�านักงานเขตอยู่
อดุรธานีแตต่อ้งดแูลถงึบรุรีมัย ์พนกังาน
ไม่เพียงพอท�าให้ท�างานไม่ทันใจ ขอมา
นานแลว้แตไ่มอ่นญุาตสกัท ีอยากใหเ้หน็
ภาพวา่กลไกระบบทรพัยากรบคุคลเรามี
อยู่เท่านี้ ส่วนนักส่ิงแวดล้อมต้องไปท�า
โครงการเหมืองแรส่เีขยีว โครงการตา่งๆ 
อกีมาก มภีารกจิมากมาย สิง่ที ่พ.ร.บ.แร ่
2560 เขียนมา ต้องการให้ภาครัฐเป็น           
ผู้ชี้น�าทุกอย่าง แต่ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ 
ไม่ได้ให้เพิ่ม เพราะฉะงั้นกระบวนการ
ตา่งๆ อาจจะชา้ เปลีย่นแผนผงัโครงการ
ท�าเหมืองครั้งหนึ่งใช้เวลา 2-3 เดือน

แล้วยังมีประเด็นเรื่องทรัพยากร
ของชาติ ท่ี รั ฐ ธ ร รมนูญ เขี ยน ไว้ ว่ า               
การด�าเนินการท่ีกระทบต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติ  ประชาชนและชุมชนที่
เกีย่วขอ้งตอ้งมสีทิธมิสีว่นรว่ม ตอ้งมกีาร
รับฟังความคิดเห็น กระบวนการต้อง
ละเอียดรอบคอบ เพราะถ้าพลาดมี
โอกาสที่จะถูกฟ้องร้องได้ บทลงโทษ 
ตาม พ.ร.บ.แร ่2560 มเีพยีงมาตราเดยีว
ที่ไม่มีโทษทางอาญา นอกนั้นมีโทษ         
ทางอาญาหมด ถ้าข้าราชการวิศวกร
เหมอืงแรข่องกรมอตุสาหกรรมฯ มขีอ้หา
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จะถูกมาตรา 

แบบน้ันก็ต่อต้าน หลายๆ ภาคส่วน            
เขากบ็บีบงัคบัวา่ แมก้ระทัง่การส�ารวจแร่
ช า ว บ้ า น ก็ ต้ อ ง มี ส่ ว น ร่ ว ม  ก ร ม                 
อุตสาหกรรมฯ จึงออกแนวทางว่า                      
เมื่ออนุญาตให้ส�ารวจแร่แล้วต้องติด
ประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าจะมีการส�ารวจแร่
แลว้กรมอตุสาหกรรมฯ จะตอ้งหาวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ว่าการส�ารวจแร่มีผล         
กระทบต่อพื้นที่น้อยมาก ในอนาคต             
ถ้ากระแสอนุรักษ์มากขึ้น การส�ารวจแร่
อาจจะต้องถึงขั้นรับฟังความคิดเห็น                
ก็อาจเป็นไปได้ เพราะว่าในสภาผู้แทน
ราษฎรก็มีการตั้ งกรรมการวิสามัญ             
ที่ศึกษาผลกระทบจากอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ หน่ึงในข้อเสนอคือก่อนจะ
ส�ารวจแร่ต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนในพื้นที่  ซึ่ ง เป็นกระบวนการ           
ท่ีบีบรัดอุตสาหกรรมเหมืองแร่มากขึ้น
เงื่อนไขการอนุญาตก็ต้องมีการกระจาย 
อ�านาจ แบ่งเหมืองออกเป็น 3 ประเภท 
และให้ความส�าคัญกับการจัดสรร          
ผลประโยชน์จากแร่ด้วย

2) แนวทางการบริหารจัดการแร่ 
แผนแม่บทบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2  
เริ่มต้นปี พ.ศ. 2566-2570 มีวิสัยทัศน์
ต่อยอดการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่  
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประชาชนเข้าใจ
มีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
เพื่อน�าทรัพยากรแร่ที่มีอยู่มาใช้้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน 5 ปีแรก
ตั้งแต่ พ.ร.บ.แร่ 2560 มีผลบังคับ                
ใช้ก็คือ มีการปฏิรูปกลไกการบริหาร
จัดการแร่ เช่น เขตแหล่งแร่เพื่อการ          
ท�าเหมือง การมีส่วนร่วมต่างๆ มากข้ึน 
อีก 5 ปี ถัดไปจะต่อยอดขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปใหม้ากขึน้ มเีปา้หมายและแนวทาง
การพัฒนาภายใต้แผนแม่บทบริหาร
จัดการแร่ฉบับที่ 2 ในรูปเป็นการแสดง 
4 แนวทางที่จะมีผลกระทบต่อเรา

แนวทางด้านที่ 1 คือ การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแร่          

157 พ.ร.บ.แร่ 2560 ถ้าบทลงโทษใด         
มีโทษจ�าคุกเกินกว่า 6 เดือน เปรียบ
เทียบปรับไม่ได้ หมายความว่าต้องไป
ฟ้องศาล ฉะน้ันข้าราชการทุกคนต้อง       
ท�าเร่ืองต่างๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ
รัดกุม               

แผนแม่บทฯ ตาม พ.ร .บ .แ ร่  
ก� าหนดให้ มี ก า รมี ส่ วนร่ วม ในทุ ก
กระบวนการและทุกขั้นตอนของการ
อนญุาต เมือ่กอ่นตอ้งมกีารท�าประชาคม 
แตพ่อ พ.ร.บ.แร ่2560 กฎหมายใชค้�าวา่
รับฟังความคิดเห็นของชุมชน เมื่อยื่น
ค�าขอประทานบัตรรังวัดพื้นที่แล้ว ต้อง
ไปจัดรับฟังความคิดเห็นก่อน 1 รอบ 
ต้องชี้แจงกับชาวบ้านและรับฟังว่า           
ชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร หาก
ผ่านการรับฟังความเห็นของชาวบ้าน 
แล้ว ต้องเริ่มท�า EIA ในขั้นตอนนี้ต้อง        
มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนอีก              
2 รอบเป็นอย่างน้อย เพราะฉะนั้น
กระบวนการทางกฎหมายก�าหนดให้           
ชาวบ้านมีส่วนร่วม เมื่อพูดถึงเหมือง        
ภาพลักษณ์เราไม่ดี เพราะต้องมีการ
ระเบิดใกล้ๆ ชุมชน มีรถบรรทุกวิ่ง          
ฝุ่นคลุ้ง เพราะฉะนั้น กระบวนการ
อนญุาตประทานบตัรตอ้งมกีระบวนการ
มีส่วนร่วม ยิ่งไปกว่าน้ัน การยื่นค�าขอ
อาชญาบัตรส�ารวจแร่ ชุมชนก็ต้องมี          
ส่วนร่วมด้วย จะเดินเก็บแร่ตามท้องน้�า
และพ้ืนท่ีเป็นตารางกิโลเมตรก็ต้องให้
ประชาชนมสีว่นรว่มดว้ย ถา้อยูใ่นวงการ
เหมืองแร่จะรู้ว่าการส�ารวจแร่มีผล 
กระทบต่อพ้ืนที่น้อยมากๆ การเดิน
ส�ารวจ บินโดรน และเจาะส�ารวจ เมื่อ
เจาะส�ารวจเสร็จ จะต้องท�าการกลบ             
ผลกระทบท่ีมีจากการส�ารวจแร่ต่อพ้ืนท่ี
มีน้อยมาก แต่ภาพลักษณ์การส�ารวจแร่
ที่จะน�าไปสู่การมีเหมืองน้ันยาก เพราะ
ชุมชนกลัว ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ท�าเหมือง
ไหม เจาะแล้วจะพบแร่ไหม ชาวบ้าน           
ไ ม่ เ ข้ า ใ จ อ า ช ญ า บั ต ร คื อ อ ะ ไ ร                  
ประทานบตัรคอือะไร พอมกีระบวนการ
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คือการก�าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการ
ท�าเหมืองส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
เหมืองแร่ ในมาตรา 17 วรรคท้าย            
เรื่องการก�าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการ     
ท�าเหมือง ที่มีการก�าหนดพื้นที่ต้องห้าม
ไว้ 6 พื้นที่ ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตโบราณสถาน
ของกรมศิลปากร เขตความมั่นคง
ปลอดภัยแห่งชาติ เขตที่มีกฎหมาย             
ห้ามการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีโดย       
เด็ดขาด และเขตพื้นที่แหล่งต้นน้�า          
และปา่น้�าซบัซมึ หนึง่ในปญัหาทีป่ระสบ
อยู่ก็คือค�าว่า แหล่งต้นน้�าหรือป่าน้�า            
ซับซึม ไม่มีค�านิยาม ไม่มีการก�าหนด
พืน้ท่ีมากอ่น ถา้ชาวบา้นบอกวา่แถวบา้น
มีน้�าผุด ข้ึนมาก็ ถือเป็นแหล่งต้นน้� า             
จะมาก�าหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการ 
ท�าเหมืองไม่ได้ ซ่ึงทางกรมอุตสาหกรรมฯ
และกรมทรัพยากรธรณีก็พยายามที่จะ
ก�าหนดค�านิยามใหช้ดัเจนวา่แหลง่ตน้น้�า

หมายถึงแหล่งที่เป็นต้นทางของแม่น้�า
สายหลัก แต่ก็ยังไม่ส�าเร็จ ส่งผลให้           
อย่างน้อยประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ 
ของเร่ืองที่มีการร้องเรียนต่อต้านการ          
ท�าเหมืองมักจะอ้างว่าเพราะพื้นที่นั้น
เป็นแหล่งต้นน้�าท�าเหมืองไม่ได้ มีต้นไม้
อยู่มากเป็นแหล่งต้นน้�า ทุกคนอยากให้
ก�าหนดให้ชัดเจน แต่ยังท�าไม่ส�าเร็จ
พยายามหาแนวทางท่ีเหมาะสมเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ และทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

แนวทางด้านที่ 2 คือ การพัฒนา
กลไกการอนุญาต ก�ากับดูแล และการ
จดัสรรผลประโยชนจ์ากการใชท้รพัยากร
แร่ เช่น เ ร่ืองการขอต่ออายุเหมือง          
ในพ้ืนที่ ลุ่มน้�าชั้น 1 ที่ ต้องให้ ครม.                    
เห็นชอบก่อน แนวทางด้านน้ีจะแก้ไข
ปัญหาการก�าหนดเป็นเขตแหล่งแร่           
เพื่อการท�าเหมือง เมื่อ ครม. ให้ความ
เห็นชอบแล้วรับรองว่าเคยท�าเหมือง          
อยู่แล้ว และไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ

อะไร เมื่อต่ออายุให้ ครม. ยกเว้นไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบจาก ครม. เป็นรายๆ 
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่พยายามท�าอยู่

แนวทางด้านท่ี 3 คือ การวิจัย
พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้าน            
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากแร่ 
คื อการ เอา เทคโนโลยีมาช่ วย เพิ่ ม
ประสทิธภิาพในการท�าเหมอืง ลดตน้ทนุ
ช่วยดูแลส่ิงแวดล้อมมากขึ้น มีการน�า 
IoT, AI มาใช้มากขึ้น มีระบบออนไลน์                 
ที่ชาวบ้านสามารถมีส่วนร่วมเข้ามาดู          
ผลตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้

แนวทางด้านท่ี 4 คือ การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการ         
มีส่วนร่วมภาคประชาชน ท�าอย่างไร            
ใหช้าวบา้นเขา้ใจวา่ ยปิซมับอรด์ เสาปนู 
พื้นหิน ก็มาจากเหมืองแร่ทั้งนั้น ถ้าไม่มี
การท�าเหมอืงหนิกไ็มม่ตีกึ ไมม่อีาคารสงู 
ไม่ มี ท า งด่ วน  รถ ไฟความ เ ร็ ว สู ง 
มอเตอร์เวย์ ก็ใช้หินจากเหมืองทั้งนั้น
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เรื่ องนโยบาย
กระทรวงอุตสาหกรรม ชื่อย่อว่า 
“MIND”  ซึ่ ง  M : Min is t ry ส่วน                     
IND : Industry ดังนั้นค�าว่า MIND คือ 
Min is t ry of Industry กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งพ้องกับความหมาย         
ของค�าว่า Mind ท่ีแปลว่าจิตใจ เข้าอก
เข้าใจ จึงเป็นท่ีมาของ MOTTO ของ           
ค�าว่า MIND คือใช้หัวและใจ สร้าง
อุตสาหกรรมคู่ชุมชน เป็นนโยบายของ 
ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ซึ่ ง ต ร ง กั บ โ จ ท ย์
อุตสาหกรรมเหมืองแร่  คือ สร้ าง                
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ คุ ณ ค่ า ใ ห ม่ ข อ ง
อุตสาหกรรม ดร.ณัฐพล ใช้นโยบายนี้          
กบัภาคอตุสาหกรรมทัง้หมด ไมใ่ชเ่ฉพาะ
เหมืองแร่ เพราะอุตสาหกรรมหลาย
ประเภทก็มี เรื่ องภาพลักษณ์ที่ ไม่ดี               
เมื่อพูดถึงโรงงานก็จะมีภาพลบแล้ว            
แต่เหมืองจะติดลบมากกว่า จะต้อง
เปลี่ยนภาพลักษณให้ดีข้ึน ต้องผลักดัน 
“อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี” 
จะต้องมี MIND ใช้หัวและใจ และสมอง
ด้วย ต้องท�าแบบมีแรงบันดาลใจ เป็น 
MOTTO ของปลดักระทรวงอตุสาหกรรม

ดร.ณัฐพล ให้นโยบายว่า MIND    
มี 4 มิติ ดังรายละเอียดง่ายๆ คือ

คือ ต้องประสบความ
ส�าเร็จในธุรกิจ การได้ประทานบัตร                
ก็ เหมือนมรดกที่ จะส่ง ต่อถึงรุ่น ลูก           
รุ่นหลาน ประทานบัตร 30 ปี บางคน
อาจจะอยู่ไม่ถึงส้ินอายุประทานบัตร 
ต้องมีการส่ งต่อให้ รุ่ นลูกรุ่ นหลาน             
มีผู้ใหญ่เคยบอกว่าคนที่ได้ประทานบัตร
ต้องเป็นคนมีบุญ เพราะเป็นส่ิงท่ีมีค่า 
ส่วนใหญ่ประกอบการไม่นานก็คืนทุน
แล้ว ที่เหลือเป็นก�าไร อายุประทานบัตร 
25 ปี 30 ปี ไม่กี่ปีก็คืนทุน ปีที่เหลือ              
ก็เป็นมรดกให้ลูกหลาน

คือ ต้องดูแลสังคมและ
ชมุชน เพราะวา่เกราะปอ้งกันภยัทีด่ทีีส่ดุ
ไมใ่ช ่BUFFER ZONE ไมใ่ชต่น้ไมส้เีขยีว
ที่ปลูกรอบๆ แต่ถ้าชุมชนโดยรอบไม่             
ต่อต้าน ยอมรับเราจะเป็นสิ่งที่ดูแลเรา          
ดีที่ สุ ด  ปฏิบัติตามมาตรการ E IA                     
ให้ครบถ้วน ท�ามากกว่า EIA เหมืองบาง
ประเภทผูป้ระกอบการดแีตไ่มด่แูลชมุชน 
ปฏิบัติตามมาตรการ EIA ทุกอย่าง              
แต่ชุมชนไม่ค่อยชอบ ก็ไม่ดี แต่เหมือง
บางประเภทดูแลชุมชนดี แต่ผู้ประกอบการ
ไม่ค่อยดี แบบนี้ก็ไม่ค่อยดี ที่ร้ายที่สุด             
ก็คือ ชุมชนก็ไม่ดูแล ผู้ประกอบการ            
ก็แย่ ระเบิดนอกเวลาหลายครั้ง นี่คือ          
สิ่งที่เราไม่ต้องการมากที่สุด แต่สิ่งที่เรา
ต้องการ ก็ คือปฏิบั ติตามกฎหมาย              
ตามมาตรการ EIA ดูแลอย่างดี ปฏิบัติ
ให้ครบถ้วน และให้มากกว่าที่กฎหมาย
ก�าหนด ดูแลชุมชนแบบน้ีเป็นส่ิงท่ีเรา
ต้องการมากที่สุด

ต้องรักษาส่ิงแวดล้อม
แน่นอนว่าการท�าเหมืองย่อมต้องส่งผล  
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเราก�าลัง
น� า เ อ าทรั พยากรธร รมชาติ ม า ใ ช้
ประโยชน์ แต่ต้องท�าเหมืองโดยป้องกัน
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้
สผ. เป็นเจ้าภาพหลัก มีมาตรการอะไร 
สผ. ต้องดูแล ทั้งคุณภาพน้�า ดิน อากาศ 
ต้องท�าอย่างครบถ้วน

ส�าคัญที่สุด คือ ต้องให้
ความส�าคัญกับการกระจายรายได้สู่
ชุมชน สิ่งที่ปลัดฯ ให้แนวคิดหรือสั่งการ
ก็คือผู้ประกอบการต้องท�าให้ชาวบ้าน               
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น 
และยั่งยืนมากขึ้น เช่น การสร้างรายได้
ต้องสอนให้ปฏิบัติ ต้องท�าโรงเรือน
ประกอบกิจการให้เขา ท�าอย่างไรก็ตาม
ให้ เ ขามี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น  อั นนี้             
มัน Beyond ไม่ใช่ปีหน่ึงตรวจสุขภาพ
ครัง้หน่ึง แจกสิง่ของ เราตอ้งการมากกวา่

น้ัน เพราะวา่เหมอืงไมส่ามารถสรา้งงาน
ให้กับทุกคนในชุมชนได้ เราต้องการ              
ท�าใหช้มุชนรอบๆ เหมอืงมอีาชพีอืน่ๆ ที่
ยั่งยืนมากขึ้น

เพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่แบบยั่งยืน 
ต้องท�าให้ เพื่อนบ้านให้ชุมชนอยู่ ได้               
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต้องมี 4 มิติ 
และ 4 มิติน้ีไม่ใช่ว่าจะท�ามิติใดมิติหนึ่ง
เท่าน้ัน แต่ต้องท�าทั้ง 4 มิติให้ครบถ้วน 
ต้องประสบความส�า เร็จทางธุรกิจ               
ต้องดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม และต้อง
ท�าให้ชุมชนมีรายได้ที่ดีด้วย

นอกจากนั้น ยุคปัจจุบันเป็นยุค
ดิจิทัล ถ้ามีโรงโม่ โรงงาน ต้องแจ้งผล
ประกอบการทุกเดือน ถ้าไม่แจ้งจะ               
ผิดกฎหมาย ที่ผ่านมาไม่ได้บังคับจริงจัง 
แตป่ลดัฯ บอกวา่ตอ้งบงัคับใชแ้ลว้ ปหีนึง่
ต้องแจ้งข้อมูลรวม ทุกเดือนต้องแจ้งผล
ประกอบการรวมเหมือนที่ท�าเหมืองแร่
แต่น่ีเป็น ร.ง.8 ต้องรายงานทุกเดือน            
ถ้าไม่ท�า 4 มิติ ไม่ท�า ร.ง.4 ทุกเดือน            
จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า 2 ปีไม่เคยรายงาน        
สักครั้ง กระทรวงอุตสาหกรรมก็จะ           
ตรวจสอบเขม้งวดเปน็พิเศษ หมายความ
ว่ า เจ้ าหน้ าที่ ของทุ กหน่ วยงานใน
กระทรวงอุตสาหกรรมจะไปตรวจ
โรงงานของคุณบ่อยขึ้น สมมุติว่ามโีรงโม่ 
ร.ง.4 และเหมือง แต่คุณไม่กรอกข้อมูล
เลย 2 ป ีเจา้หนา้ทีเ่ขตฯ กจ็ะไปตรวจว่า
คุณได้มาตรฐานไหม ถูกต้องครบถ้วน
ไหม กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะไป
ตรวจบ่อยๆ คือถ้าคุณปฏิบั ติตาม
นโยบาย ส่งข้อมูลและรายงานทุกอย่าง 
เ รา ก็สันนิษฐานว่ าคุณปฏิบั ติ ตาม                 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดี เจ้าหน้าที่ก็
ตรวจสอบตามทีก่ฎหมายก�าหนด ปหีนึง่
ก็ตรวจคร้ังหน่ึง เป็นนโยบายที่บอกให้
คุณรู้ว่าเราจะหามาตรการมาใช้บังคับ
เป็นนโยบาย ส�าหรับอุตสาหกรรม  
เหมืองแร่ต้องท�าอยู่แล้ว ความส�าเร็จ 
ท า ง ธุ ร กิ จ มี อ ยู่ แ ล้ ว  เ รื่ อ ง สั ง ค ม                
ส่ิงแวดล้อมต้องท�าตาม EIA อยู่แล้ว 
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เรื่องกระจายรายได้สู่ชุมชน ก็มีกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นท่ีเหมืองอยู่แล้ว  
มีกอง ทุน เฝ้ า ระวั งสุ ขภาพ เพี ย ง             
ปฏิบตัติามและดแูลชมุชนใหด้กีค็รบถว้น              
ขอ ใ ห้ปฏิ บั ติ ต ามกฎระ เบี ยบและ              
แนวนโยบาย MIND ด้วยนะครับ 

เรือ่งการดำาเนนิ
งานของกรมอุตสาหกรรม            
พ้ื น ฐ า น แ ล ะ ก า ร เ ห มื อ ง แ ร่                    
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา การ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน Green Mining 
หรือ CSR DPIM จะถูกก�าหนดเป็น
เงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร ถ้าเป็น
เหมืองที่ด�าเนินการอยู่แล้ว ภายใน 3 ปี 
ต้องเข้าสู่โครงการ Green Mining หรือ 
CSR DPIM ถ้าเป็นค�าขอประทานบัตร
ใหม่ภายใน 5 ปี ต้องเข้าสู่โครงการ 
Green Mining หรือ CSR DPIM เป็น
เรื่องที่อยากให้ท�าเรื่องการน�าเทคโนโลยี
มาใช ้การใชโ้ดรน การท�าเหมอืงประเภท
ที ่2 และประเภทที ่3 ทกุปตีอ้งสง่ขอ้มลู
โดรนให้กับกรมอุตสาหกรรมฯ อยู่แล้ว             
กรมอตุสาหกรรมฯ อยูใ่นชว่งเปลีย่นผา่น 
เดมิกรมอตุสาหกรรมฯ เกบ็คา่ภาคหลวง
เหมืองหินโดยประเมินจากค่าไฟฟ้า             
แต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะใช้
ข้อมูลจากโดรนมาเป็นตัวตรวจสอบ            
จะใช้ข้อมูลจากโดรนเป็นหลัก และ         
ค่าไฟฟ้าเป็นตัวตรวจสอบเทียบ ซึ่งจะมี
ความชดัเจนมากยิง่ขึน้ เรือ่งสมารท์ไมนิง่ 
(Smart Mining) การลดต้นทุนการใช้           
โดรน การใช้เทคโนโลยี การใช้ IOT               
มาช่วย ถ้าผู้ใดสนใจก็มาขอค�าแนะน�า            
จากกรมอุตสาหกรรมฯ ได้ เราอยากให้
คุณท�าตามกฎหมาย หากท�าผิดมีโทษ          
จ�าคกุ มีการฟอ้งรอ้ง แตถ่า้ไมท่�าเรากถ็กู
มาตรา 157 อยากใหท้กุคนไมท่�าเหมอืง
ออกนอกเขตฯ

ถ้ าผู้ ใ ด ยั ง ไม่ ได้ เ ข้ า โครงการ  
Green Mining ผมแนะน�าใหเ้ขา้โครงการ
นี้โดยสรุปจะมีค�าแนะน�าใน 6 ด้าน

ดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม กรมฯ จะมีที่ปรึกษา              
ช่วยดูว่าต้องท�าอย่างไร มีกิจกรรม          
มวลชนสัมพันธ์ ดูแลสังคม มีกล่อง          
ให้รับเร่ืองร้องเรียนหรือไม่ ถ้ามีเร่ือง             
รอ้งเรยีนจะแกป้ญัหาอยา่งไร แตถ่า้เรือ่ง
ส่งเข้ามาท่ีกรมอุตสาหกรรมฯ กรมฯ             
ก็ต้องไปตรวจ ต้องประสานกับท้องถ่ิน 
ต้องมีรายงานผล ต้องมีมาตรการสั่ง
ก�ากับเพิ่มเติม เร่ืองก็จะใหญ่ขึ้น แต่ถ้า
รับฟังชาวบ้าน รีบแก้ปัญหา เร่ืองจะไม่ถึง
กรมอุตสาหกรรมฯ มันก็จะง่ายขึ้น

เร่ืองป้องกันแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรงโม่
ต้องปิดคลุม ต้องมีสเปรย์น้�าสายพาน
ล�าเลียง มีถุงเก็บฝุ่น มีบ่อดักตะกอน 
มาตรการ EIA ก็ก�าหนดชัดเจนว่าต้อง
ปฏิ บั ติตามน้ัน แต่ ถ้าเข้ า โครงการ              
กรมอุตสาหกรรมฯ ก็จะไปช่วยดูว่าคุณ
ท�าครบถ้วนไหม หรือควรจะท�าอะไร             
เพ่ิมเติม

เรื่องสุขภาพอนามัยของคน 
ในท่ีท�างานและคนในชุมชน การตรวจ
สุขภาพประจ�าปี ระบบงานมีความ
ปลอดภัย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน มีการ
ซอ้มการปฐมพยาบาล เขาจะเขา้ไปตรวจ
ว่าสิ่งที่คุณท�าครบถ้วนดีหรือไม่

การมีพื้นที่สีเขียว ทัศนียภาพ
เรียบร้อย

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
คือมีป้ายแสดงขอบเขตประทานบัตร ใน
มาตรการ EIA ได้ก�าหนดไว้แล้ว มีป้าย
แสดงข้ อมู ลการตรวจวั ด คุณภาพ                   
ส่ิ งแวดล้อม ต้องรายงานเรื่ องฝุ่น 
คุณภาพน้�าต่างๆ ที่เว็บไซต์หรือโซเชียล 
มเีดยีใหช้มุชนสามารถตรวจสอบได ้อาจ
จะย้อนหลัง 3-6 เดือน มาตรการต่างๆ 
ก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

มกีารใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่
หรือไม่ มีการแต่งแร่ที่ดีไหม มีการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากหางแร่หรือมีการน�า            
ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์หรือไม่

นี่คือ 6 ด้านตามแนวทางของ 
Green Mining ที่เป็นเงื่อนไขบังคับ
ส�าหรับคนที่ขอต่ออายุประทานบัตร  
หรือได้รับอนุญาตประทานบัตร ถ้าคุณ            
เข้าร่วมโครงการฯ ก็จะมีอาจารย์ให้           
ค�าแนะน�า ให้ค�าปรึกษา ถ้าคุณได้รับ
รางวัลผ่านเกณฑ์ก็จะเป็นกลไกในการ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าชุมชนยอมรับ ดูแล
ชุมชนดี เมือ่ประทานบตัรสิน้อาย ุถา้คณุ
จะต่ออายุประทานบัตรหรือจะขอ
ประทานบัตรใหม่ซ้�าในที่เดิม ข้อมูลนี้  
จะช่วยยืนยันว่าเหมืองรายนี้แปลงนี้             
เขาดูแลชุมชนอย่างดี  เขาเข้ าร่ วม
โครงการ Green Mining โครงการ CSR 
DPIM ต่อเนื่องมา 5-10 ปี ไม่เคยขาด  
ได้รับรางวัล เวลาขอต่ออายุ จะเป็น
ข้อมูลที่ช่วยยืนยันให้คณะกรรมการแร่
มั่ น ใ จ ว่ า คุณท� า เหมื อ งด้ ว ยความ                       
รบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม ตอ่สงัคม และ
ดูแลชุมชนรอบข้างเป็นอย่างดี เพราะ
ฉะน้ัน อย่าคิดว่าท�าไปไม่ได้ประโยชน์
อะไร เพราะสิ่งสุดท้ายมันจะกลับมาหา
คุณ เอ ง  กลั บมาหาภาพรวมของ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่  แล้วก็ เป็น         
ผลดีต่อกรมอุตสาหกรรมฯ ด้วย ไม่ต้อง
เสียเงินเข้าร่วมโครงการ Green Mining 
เหมือนกับได้ข้อแนะน�า ได้ค�าปรึกษา
ฟรีๆ

ท้ายสุดนี้ ผมขออวยพรให้การ
ด�าเนินการของสภาการเหมืองแร่ราบรื่น
ประสบผลส�าเร็จ และขอให้ช่วยกัน                 
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้
เตบิโต เขม้แขง็ รวมทัง้ชว่ยกนัดแูลชมุชน
ให้อยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่              
ได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับ 
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การประชุมคณะกรรมการแร่

3) ขอโอนประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

เลขท่ีคำ�ขอ

1/2565
(25912/16080)

ชื่อผู้ขอ

บริษัท เอส เอส อาร์ อุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม จ�ากัด

โอนให้แก่ 
บริษัท ยี่ซิน ไมนิ่ง จ�ากัด

ลำ�ดับ

1

ชนิดแร่

ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง

มีอ�ยุ/ปี

โอนได้
มีอายุถึง

30 เม.ย. 2567

อำ�เภอ

บ้านโฮ่ง

จังหวัด

ล�าพูน

ตำ�บล

ป่าพลู

เลขท่ีคำ�ขอ

2/2563
(30160/16062)

3/2563
(25573/16063)

1/2561
(27177/15721)

2/2563
(28085/15493)

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ศิลาชัยสุราษฎร์ จ�ากัด

บริษัท รพีพล จ�ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เลขวิสุทธิ์

บริษัท น่�าเฮงศิลา จ�ากัด

ลำ�ดับ

1

2

3

4

ชนิดแร่

โดโลไมต์และ
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

แบไรต์

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

มีอ�ยุ/ปี

20

20

13

10

อำ�เภอ

คีรีรัฐนิคม

บึงสามพัน

ปากชม

พระพุทธบาท

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

เพชรบูรณ์

เลย

สระบุรี

ตำ�บล

บ้านท�าเนียบ

ซับสมอทอด

ปากชม

พุค�าจาน

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 3 ราย รวม 4 แปลง

ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 6 ราย รวม 8 แปลง

เลขท่ีคำ�ขอ

2/2564

1/2564

6/2563

4/2557

2/2563
ซึ่งร่วมแผนผังโครงการ
ท�าเหมืองเดียวกันกับ

ประทานบัตรที่ 
32834/16343 

ของผู้ขอเอง

7/2554
5/2558

และ 
3/2561

ซึ่งร่วมแผนผังโครงการ
ท�าเหมืองเดียวกัน

ชื่อผู้ขอ

บริษัท บ่อทองศิลา จ�ากัด

บริษัท ไทยควอรี่ 2021 
จ�ากัด

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ�ากัด 
(มหาชน)

นายสุจิตร ช�านาญรบ

บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย
(1997) จ�ากัด

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ 
จ�ากัด

ลำ�ดับ

1

2

3

4

5

6

ชนิดแร่

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินอุตสาหกรรมชนิด
หินแอนดีไซต์และหินเดไซต์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

แบไรต์

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและ
หินอุตสาหกรรมชนิดแอนดีไซต์

เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ยิปซัมและแอนไฮไดรต์

มีอ�ยุ/ปี

30

9

12

18

30

แปลงละ
30

อำ�เภอ

ทองแสนขัน

น้�าโสม

แก่งคอย

นายูง

วังสะพุง
และ

เอราวัณ

หนองบัว

จังหวัด

อุตรดิตถ์

อุดรธานี

สระบุรี

อุดรธานี

เลย

นครสวรรค์

ตำ�บล

บ่อทอง

สามัคคี

ท่าตูม

นาแค

ผาน้อย
และ

เอราวัณ

ทุ่งทอง

นางสาวอัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้มอบหมายให้ นายทวี ทวีสุขเสถียร รองประธาน
กรรมการสภาการเหมอืงแร ่เปน็ผูแ้ทนเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการแร ่ครัง้ที ่8/2566 ครัง้ที ่9/2566 และครัง้ที ่10/2566 ดงันี้
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2) ขอโอนประทานบัตร จำานวน 1 ราย รวม 1 แปลง

เลขท่ีคำ�ขอ

1/2565
(31171/16476)

ชื่อผู้ขอ

นายจรัล เยาวรัตน์
โดยนางดารารัต์ สรรค์พฤกษ์สิน 

ขอรับโอนประทานบัตร
โดยการตกทอด

ลำ�ดับ

1

ชนิดแร่

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่อการก่อสร้าง

มีอ�ยุ/ปี

โอนได้
มีอายุถึง 

25 พ.ค. 2591

อำ�เภอ

เมืองพะเยา

จังหวัด

พะเยา

ตำ�บล

แม่กา

เลขท่ีคำ�ขอ

2/2564

1/2563

1/2560

2/2560

8/2560

ชื่อผู้ขอ

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
โรงงานโม่บดหินมุ่งเจริญ

บริษัท ศิลา แกลง จ�ากัด

บริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จ�ากัด

บริษัท หินเพชร จ�ากัด

นายไพฑูรย์ คุณาธารศักดิ์

ลำ�ดับ

1

2

3

4

5

ชนิดแร่

หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและ
หินพัพฟ์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี

มีอ�ยุ/ปี

10

25

30

30

30

อำ�เภอ

ปราสาท

แกลง

น้�ายืน

เมืองบุรีรัมย์

พัฒนานิคม

จังหวัด

สุรินทร์

ระยอง

อุบลราชธานี

บุรีรัมย์

ลพบุรี

ตำ�บล

ไพล

กองดิน

บุเปือยและ
สีวิเชียร

สวายฉีก

โคกสลุง

ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 28  กันยายน 2566 คณะกรรมการมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1) คำาขอประทานบัตร จำานวน 5 ราย รวม 5 แปลง

เลขท่ีคำ�ขอ

5/2556
(27174/15616)

2/2565
(30208/15584)

ชื่อผู้ขอ

บริษัท ศิลาศุภกิจ จ�ากัด

บริษัท ไลยมาศ จ�ากัด

ลำ�ดับ

1

2

ชนิดแร่

เหล็ก

ยิปซัมและแอนไฮไดรต์

มีอ�ยุ/ปี

7

10

อำ�เภอ

เชียงคาน

บ้านนาสาร

จังหวัด

เลย

สุราษฎร์ธานี

ตำ�บล

จอมศรี

ทุ่งเตาใหม่

ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 คณะกรรมการมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 2 แปลง

2) ขอต่ออายุประทานบัตร จำานวน 2 ราย รวม 3 แปลง

เลขท่ีคำ�ขอ

1/2563
(32635/15952)

และ
2/2563

(28470/15572)
ซึ่งร่วมแผนผังโครงการ

ท�าเหมืองเดียวกัน

1/2565
(30191/15879)

ชื่อผู้ขอ

บริษัท พี.แอนด์.เอส.มิลลิ่ง 
จ�ากัด

นางสาวยุภาวรรณ ปานรงค์

ลำ�ดับ

1

2

ชนิดแร่

โดโลไมต์

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

อำ�เภอ

เมือง
กาญจนบุรี

คีรีรัฐนิคม

จังหวัด

กาญจนบุรี

สุราษฎร์ธานี

ตำ�บล

วังด้ง

บ้านท�าเนียบ

มีอ�ยุ/ปี

20

10

16
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3) ขออาชญาบัตรพิเศษ จำานวน 1 ราย รวม 10 แปลง

เลขท่ีคำ�ขอ

3-12/2563

ชื่อผู้ขอ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลปิโตเลียม 
กรุ๊ป จ�ากัด

ลำ�ดับ

1

ชนิดแร่

โพแทช
และเกลือหิน

มีอ�ยุ/ปี

ผ่าน

อำ�เภอ

โนนไทย
โนนสูง

เมืองนครราชสีมา

จังหวัด

นครราชสีมา

ตำ�บล

ด่านจาก
จันอัด

เมืองปราสาท
ด้านคล้า
ล�าคอหงส์
หลุมข้าว
โนนสูง
ใหม่

โคกสูง
หนองไข่น้�า

September-October 202320

สรุปผลการอนุญาตสิทธิสำารวจและทำาเหมืองแร่ จากการประชุมคณะกรรมการแร่
ครั้งที่ 1-10/2566  มีจำานวนทั้งสิ้น ดังนี้

ก�รอนุญ�ต

ประทานบัตร

ต่ออายุประทานบัตร

โอนประทานบัตร

อาชญาบัตรพิเศษ

รวม
(แปลง)

27

24

5

1

57

4/2566
(แปลง)

1

1

0

0

2

5/2566
(แปลง)

3

1

0

0

4

8/2566
(แปลง)

8

4

1

0

13

6/2566
(แปลง)

1

2

1

0

4

9/2566
(แปลง)

0

2

1

0

3

7/2566
(แปลง)

4

4

1

0

9

10/2566
(แปลง)

5

3

0

1

9

3/2566
(แปลง)

2

1

1

0

4

2/2566
(แปลง)

1

2

0

0

3

1/2566
(แปลง)

2

4

0

0

6

ท่ี

1

2

3

4

รวม
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แวดวงชาวเหมือง

เม่ือวนัที ่18 สงิหาคม พ.ศ. 2566 
คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ จัดการ
ประชุมวิสามัญ ประจ�าปี พ.ศ. 2566 
โ ด ย ใ น ช่ ว ง เ ช้ า ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก                       
คุณอดิ ทัต วะสีนนท์  อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
(กพร.) เปิดการประชุมและบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ “ทางรอดอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ไทย ในวันที่โลกเปลี่ยน” และ
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นจากสมาชิกสภาการ
เหมืองแร่ที่เข้าร่วมภายในงาน ณ ห้อง
บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นวาระการ        
เลอืกตัง้กรรมการสภาการเหมอืงแร ่โดย           
คุณอัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ และ คุณสุรพล             
อุดมพรวิรัตน์ เลขาธิการสภาการ 
เหมืองแร่ ร่วมกันด�าเนินการตามวาระ
การประชุมเลือกต้ังกรรมการสภาการ
เหมืองแร่ แทนคณะกรรมการคนเก่า             
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระในวันที่     
20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โดยผลการเลือกตั้งกรรมการสรุป
ได้ ดังนี้

กรรมการจากสมาชิกประเภท
สามัญ จ�านวน 6 ท่าน ได้แก่

ว่าที่ ร.ต. พงศ์พันธ์ รัตนมุสิก
คุณเวคิน หล่อวัฒนตระกูล
คุณณฐนน จ�าปาศักดิ์
คุณเสกข์สรร ธีระวาณิชย์
คุณณรงค์ จ�าปาศักดิ์ 
คุณอนุพงศ์ โรจน์สุพจน์

กรรมการจากสมาชิกประเภท
สมทบ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

คุณศิริชัย มาโนช
รศ. ดร.พิษณุ บุญนวล
คุณยงยุทธ รัตนสิริ 

สภาการเหมืองแร่
จดัการประชมุวสิามญั 
ประจำาปี พ.ศ. 2566 
พรอ้มเลอืกตัง้คณะกรรมการใหม่

1.

1.

3.

3.

5.

2.

2.

4.

6.

คุณอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

คุณอัญชลี ตระกูลดิษฐ (ขวา) ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ มอบของที่ระลึกแก่ 
คุณอดิทัต วะสีนนท ์(ซ้าย) อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

คุณอัญชลี ตระกูลดิษฐ (ซ้าย) ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ และ คุณสุรพล อุดมพรวิรัตน์ (ขวา) 
เลขาธิการสภาการเหมืองแร่ ดำาเนินการประชุมวิสามัญและเลือกคณะกรรมการเลือกตั้ง
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บรรยากาศในการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ เยี่ยมชมบูธที่จัดแสดงภายในงาน

คณะกรรมการเลือกตั้งดำาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการเหมืองแร่
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เม่ือวนัที ่29 กนัยายน พ.ศ. 2566 
เวลา 09.09 น. นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ร่วมพิธีบวงสรวง             
พ ร ะ น า ร า ย ณ์ แ ล ะ พ ร ะ ภู มิ เ จ้ า ท่ี                          
ณ บริเวณองค์พระนารายณ์และพระภูมิ
เจ้าที่ และร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา 
เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนากรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ครบรอบ 21 ปี 

โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม น�าโดย เอกภัทร 
วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
วันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี 
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและ
น้�าตาลทราย บรรจง สกุรฑีา เลขาธกิาร
ส� า นั ก ง านม าต ร ฐ านผลิ ตภัณ ฑ์
อุตสาหกรรม วรวรรณ ชิตอรุณ                         
ผู้อ� านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ตลอดจนผู้แทนจาก       
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี
กรมควบคุมมลพิษ สภาการเหมืองแร่ 
สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย 
สมาคมอตุสาหกรรมยอ่ยหนิไทย สมาคม
สินแร่และวัสดุก่อสร้าง และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมแสดง
ความยินดี  พร้อมร่ วมบริจาคเพื่ อ                 
สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ณ                
ห้องประชุมทองค�า ชั้น 1 อาคารกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

และในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
ครบรอบ 21 ปีในครัง้นี ้กรมอตุสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ จัดงาน            
มอบโล่รางวัลหอเกียรติยศ เครือข่าย 

“เหมืองแร่เพื่อชุมชน” ให้กับผู้ที่อุทิศตน
ท�าประโยชน์ให้กับวงการอุตสาหกรรม
เหมืองแร่อย่างโดดเด่นและเป็นต้นแบบ
ที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
อย่างยิ่ง เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดย  
มีผู้ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลจ�านวน           
4 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร.พิษณุ บุญนวล 
นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย 
อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ ประสาน ยุวานนท์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิลา
สากลพัฒนา จ�ากัด และ รศ. ดร.พันธ์ุลพ 
หัตถโกศล 

นิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ศ. ดร.พิษณุ บุญนวล นายกสมาคมวิศวกร
เหมืองแร่ไทย (ขวา) รับมอบโล่รางวัลหอ

เกียรติยศ เครือข่าย “เหมืองแร่เพื่อชุมชน” 

อัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ (ขวา) รับมอบโล่รางวัล

หอเกียรติยศ เครือข่าย “เหมืองแร่เพื่อชุมชน”

พิธีบวงสรวงพระนารายณ์และพระภูมิเจ้าที่

ถ่ายภาพร่วมกัน

พิธีทางพระพุทธศาสนา

ประสาน ยุวานนท์ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำากัด (ขวา)

รับมอบโล่รางวัลหอเกียรติยศ เครือข่าย 
“เหมืองแร่เพื่อชุมชน”

รศ. ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิศวกรรมเหมืองแร่ ในคณะกรรมการ
นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.)

วันคล้ายวันสถาปนา กพร.

ครบรอบ 21 ปี 



September-October 202324

l   กองบรรณาธิการ

Report

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
ประธานการประชุมขับเคล่ือนนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้        
ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
และสงขลา โดยมี ณัฐพล รังสิตพล  
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร
กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
จงัหวดัชมุพร อตุสาหกรรมจังหวดัพทัลงุ  

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
ส�าหรับการส่งเสริมการพัฒนาแร่

เป็นไปตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ปัจจุบันกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ (กพร.) ได้มีการปรับปรุง
กระบวนการอนุมัติ อนุญาต และการ
ก�ากับดูแล ให้มีความสะดวกรวดเร็ว                
มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยน�าระบบ
เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาพัฒนาเพื่อ
อ�านวยความสะดวก เช่น การน�าระบบ
น�าเขา้ สง่ออกแรผ่า่นทางอเิลก็ทรอนกิส ์
ระบบการช�าระค่าภาคหลวงแร่ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาและทดลองใช้งาน ขณะเดียวกัน
ยังได้พัฒนาระบบการอนุญาตอาชญาบัตร
และประทานบัตรผ่านระบบออนไลน์ 
เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ ได้ก�าหนดเป็นแผนแม่บท    

อุตสาหกรรมจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี   
อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ประธาน 
สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ประธาน
หอการค้าจังหวัดชุมพร และประธาน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ร่วม
ประชุม ณ โรงแรมโนโวเทลชุมพร บีช 
รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ จังหวัดชุมพร 

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า 
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาอตุสาหกรรมในพ้ืนที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. การ
ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับเหมืองแร่
และป่าไม้ เพราะแร่บางชนิดอยู่ในพื้นที่
ป่าเขา 2. การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรในพื้นที่ และ 3. การเพิ่ม
มูลค่าและแก้ไขปัญหาของปาล์มน้�ามัน
และยางพารา โดยเฉพาะภยัแลง้ในพืน้ที่
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของวัตถุดิบ ขณะ
เดียวกันก็จะเร่งส่งเสริมการพัฒนา           
ผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถ               
ในการแข่งขันที่ สูงขึ้น โดยการสร้าง               
นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ   

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รมว.อตุสาหกรรม 
ประชุมขบัเคลือ่นนโยบาย
และแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้ นที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

เสริมแกร่งกลุ่มอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ ผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูป และปาล์มน้ำามัน
และยางพารา 
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กา รบ ริห า ร จั ดก า ร แ ร่  ฉบั บที่  2                   
(พ.ศ. 2566-2570) เพื่อยกระดับการ   
ท� า เห มืองแร่ ให้ มี ม าตรฐาน เพิ่ ม
ประสทิธภิาพในการผลติ สรา้งเศรษฐกจิ
ในพ้ืนท่ี น�าไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กบัท้องถิน่และเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
โดยได้ด�าเนินการปรับปรุงกลไกการ
อนุมัติ อนุญาต ผ่านความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ              
ในการออกแบบกลไกการท�างาน เพือ่ลด
ขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็น การสร้างเครือข่าย
การเฝ้าระวังผลกระทบจากการท�า
เหมือง พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า มีการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบแร่ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความ
สามารถการแข่งขันท่ีค�านึงถึงการสร้าง
ประโยชน์ให้กับท้องถิ่น

สว่นการเพิม่มลูคา่ของผลติภณัฑ์
ทางการเกษตรในพื้นท่ี กาแฟโรบัสต้า 
ทุเรียน สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์และ           
ยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันสมัย  
เช่น บรรจุภัณฑ์ชีวภาพหรือสารสกัด          
ที่มูลค่าสูง ส่งเสริมการพัฒนาด้าน                      
โลจิสติกส์ แบบควบคุมอุณหภูมิให้มี
ศั ก ยภาพสู ง  ลดการสูญ เสี ย ขอ ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในระบบขนส่ง 
เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดนักธุรกิจ
เกษตรหรือพัฒนานักธุ รกิจ เกษตร

อุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพรายใหม่ๆ ในพ้ืนท่ี
ให้มากย่ิงข้ึน พร้อมผลักดันอุตสาหกรรม 
Soft Power และกิจกรรมเพ่ือเป็นเวที   
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ หรือการ
เพิ่มช่องทางการตลาดในรูปแบบงาน
แสดงสินค้า (Mice) เพ่ือเชื่อมโยงภาค
ผลิตและเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนการ         
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
SME และวิสาหกิจชุมชน ผ่านการให้           
ค�าปรึกษา แนะน�าการพัฒนาและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้ามีมาตรฐาน การน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เชื่อมโยง
เครื อข่ าย ให้ เ กิ ดความ เข้ มแข็ ง  มี
กระบวนการผลิตเข้าสู่อาหารปลอดภัย
และเข้าสู่มาตรฐานฮาลาล เพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ ประกอบการ                   
ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย ด้วยกลไกของศูนย์แปรรูป
เกษตรอุตสาหกรรมดีพร้อม (Industry 
Transformation Center) หรือ ITC 
DIProm Center ที่ให้บริการครอบคลุม
ทั่วประเทศ จ�านวน 13 แห่ง แบ่งเป็น 
ส่วนกลาง 1 แห่ง และส่วนภูมิภาค                 
12 แห่ง

ส�าหรับการเพิ่มมูลค่าและแก้ไข
ปัญหาของปาล์มน้�ามัน กระทรวง
อุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่จะพัฒนา  
เป็นเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล
แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร ใ น จั ง ห วั ด ชุ ม พ ร 

สุราษฎร์ธานี โดยน�างานวิจัยและ
พัฒนาการแปรรูปน้� ามันปาล์มให้มี         
ความหลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ การสกัดน้�ามัน
ปาล์มดิบ โดยการพัฒนาพันธุ์ปาล์ม               
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้มี
ความเข้มแข็งในทุกมิติ โดยยางพาราได้
ก�าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างครบ
วงจร เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้มีโรงงาน 
ผลิตถุงมือยางที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นได้ การน�างานวิจัยและการแปรรูป       
ให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นวัตถุดิบ         
ในการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์และ
อุปกรณ์การแพทย์ ซ่ึงจ�าเป็นต้องเพิ่ม
ทักษะให้กับผู้ประกอบการจากการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาการ
ผลิตยางพาราที่มี คุณภาพและให้ได้          
น้�ายางมากข้ึน ผ่านการส่งเสริมด้านเงินทุน
เทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิต 
เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า รพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
ยางพาราให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

“รัฐบ�ลเตรียมพร้อมขับเคลื่อน
โครงก�รสะพ�นเศรษฐกิจภ�คใต้ หรือ 
แลนด์บริดจ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่ง          
จะเป็นโครงก�รที่สำ�คัญในก�รเปลี่ยน
โฉมหน้�ของประเทศ รองรับก�รเป็น
พ้ืนท่ียุทธศ�สตร์ในภูมิภ�คและพื้นที่               
2 ฝั่งทะเลภ�คใต้ทั้งอ่�วไทย-อันด�มัน 
รวมท้ังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขน�ดใหญ่
และยังเป็นประโยชน์กับประช�ชนอย่�ง
ม�ก นอกจ�กนีใ้นพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกิจ
ภ�คใต ้(Southern Economic Corridor 
หรือ SEC) ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภ�พสูง 
ตอ่ก�รพฒัน�ในภมูภิ�ค และยงัส�ม�รถ
ส่งเสริมสู่ก�รเป็นศูนย์กล�งอ�ห�ร        
ฮ�ล�ลในภมูภิ�ค (Halal Hub) เพ่ือสร้�ง
คว�มมั่นใจให้ผู้บริ โภคในประเทศ           
แถบตะวันออกกล�งด้วย โดยได้สั่งก�ร
ให้เร่งดำ�เนินก�รอุตส�หกรรมเศรษฐกิจ 
พร้อมชี้เป้�ต�มศักยภ�พของพื้นที่ให้
ครอบคลุมระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 4 ภ�ค 
เพ่ือเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัของ
ประเทศไทยให้สูงขี้นต่อไป” พิมพ์ภัทรา 
รมว.อุตสาหกรรม กล่าว 
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สภาวะโลกร้อนท่ีก�าลังส่งผลกระทบ
ต่อผู้คนทั่วโลก ทั้งในเรื่องอุณหภูมิ              
ที่ร้อนขึ้น รวมถึงการเกิดภัยพิบัติอัน         
เป็นผลมาจากโลกร้อน ท�าให้หลายฝ่าย
ต่างหาวิธีการท่ีจะแก้ปัญหา โดยการ
คิดค้นพลังงานทดแทนท่ีส่งผลกระทบ  
ตอ่โลกน้อยท่ีสดุ ซึง่ “พลงัง�นไฮโดรเจน” 
เป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะ
สามารถผลิตหรือสังเคราะห์ได้จาก
วตัถดุบิตามธรรมชาตทิีห่ลากหลาย เมือ่
เกิดการเผาไหม้ก็จะมี เพียงน้�าและ
ออกซเิจน ซึง่แตกตา่งจากเชือ้เพลงิอืน่ๆ 
ที่ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อการท�าให้โลกร้อน

พลังงานไฮโดรเจนคืออะไร
ไฮโดรเจนเป็นธาตุท่ีเบาท่ีสุดและ

เปน็องคป์ระกอบของน้�า (H2O) นอกจาก
นี้ ยังเป็นธาตุท่ีรวมอยู่ในโมเลกุลของ  
สารประกอบอื่นๆ เช่น สารประกอบ        
จ�าพวกไฮโดรคาร์บอน (HC) คุณสมบัติ
ทั่วไปของไฮโดรเจน คือ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น 
ติดไฟง่าย ไม่เป็นพิษ และเป็นมิตรกับ      
สิง่แวดลอ้ม กา๊ซไฮโดรเจนสามารถน�ามา

กระบวนการไฟฟ้าเคมี (Electro
Chemical Process) เป็นการ

แยกไฮโดรเจนออกจากน้�าด้วยกระแส
ไฟฟ้า ให้ได้ไฮโดรเจนและออกซิเจน  
โดยกระบวนการน้ีจะใช้ได้กับแหล่ง
ก�าเนิดไฟฟ้าทุกชนิด

กระบวนการสังเคราะห์แสง 
(Photolytic Process) การใช้

พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือแยกไฮโดรเจน
ออกจากน้�า

พลังงานไฮโดรเจนสามารถ
นำาไปประโยชน์อะไรบ้าง

พลังงานไฮโดรเจนสามารถน�าไปใช้
เปน็สารตัง้ตน้ในอตุสาหกรรมตา่งๆ เปน็
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ สามารถน�าไป
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการป้อนเข้าเซลล์
เชือ้เพลงิ (Fuel Cell) และสามารถน�าไป
ใชใ้นการขบัเคลือ่นรถยนตไ์ด ้โดยใชเ้ปน็
เชือ้เพลงิในการเผาไหมผ้สมกบัเชือ้เพลงิ
ประเภทอื่น เช่น น�าไฮโดรเจนผสมกับ
ก๊าซธรรมชาติ หรือใช้กระบวนการทาง
ไฟฟ้าเคมี เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
ส�าหรับรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง

พลังงานไฮโดรเจนกับประเทศ
ต่างๆ

ประเทศญีปุ่น่ ไดส้ร้างเมือง
ต้นแบบพลังงานไฮโดรเจน              

ที่เมืองนามิเอะ จังหวัดฟูกุชิมะ ภายใต้
โครงการ “ศูนย์วิจัยพลังง�นไฮโดรเจน        
ฟูกุชิมะ (Fukushima Hydrogen                
Energy Research Field-FH2R)” โดย
โครงการนีจ้ะมุง่เนน้การใชเ้ทคโนโลยกีาร
ผลิตไฮโดรเจนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีต้นทุนต่�า ไฮโดรเจนที่ผลิตได้จะ   
ถูกน�าไปใช้เป็นพลังงานในระบบเซลล์              
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนแบบอยู่กับที่ เพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งให้กับสถานที่ต่างๆ 
เช่น จุดพักริมทาง โรงเรียน และใช้
ส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในส่วนของ
รถยนต์ส่วนบุคคลและรถประจ�าทาง              
ก็มีการน�าแนวคิดของการส่งเสริมการใช้
รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง FCEV  
(Fuel Cell Electric Vehicle) มาใช้ใน

ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้และให้
ความร้อน หรือน�าไปผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยป้อนเข้าเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) 
ดงัน้ัน ไฮโดรเจนจงึถอืเปน็แหลง่พลงังาน
เชื้อเพลิงที่ส�าคัญอย่างมากในอนาคต 
โดยหลายประเทศทั่วโลกได้มีการวิจัย
และพฒันาในเรือ่งนีอ้ยา่งแพรห่ลาย เชน่ 
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ ญี่ปุ่น 
ฯลฯ

พลงังานไฮโดรเจนผลติอยา่งไร
พลังงานไฮโดรเจนสามารถผลิต 

ได้จากวัตถุดิบหลัก 3 แหล่ง ได้แก่              
1) เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น แก๊สธรรมชาติ 
ถ่านหิน น้�ามันปิโตรเลียม 2) พลังงาน
หมุนเวียน เช่น ชี วมวล น้� า  และ                 
3) พลังงานนิวเคลียร์

เทคโนโลยีในการผลิตไฮโดรเจน 
ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่

กระบวนการให้ความร้อนเคมี 
(Thermal Process) เป็นการ

ผลิตด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้ความร้อน             
กับแหล่งพลังงานเพ่ือให้ก�าเนิดก๊าซ
ไฮโดรเจน

3

1

2

พลงังานไฮโดรเจน 
พลังงานทางเลือกแหง่อนาคต
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ส่วนที่เป็นระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น 
โดยได้มีการเตรียมสถานีไฮโดรเจนให้
ครอบคลุม นอกจากน้ี ยังมีการเตรียมการ
จดัหาพลงังานจากสถานไีฮโดรเจนทีเ่ปน็
ศูนย์กลางพลังงานไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง 
ในยามที่ปกติและยามที่เกิดภัยพิบัติ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
นครลอสแองเจลิสได้ประกาศ

แผนงานปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
เพื่อมาสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
สะอาดในรัฐยูทาห์ โดยเฟสแรกจะใช้
พลังงานเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ           
ซึ่งจะเปิดด�าเนินการในปี ค.ศ. 2025 
และจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฮโดรเจน
อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2045 ซึ่ ง                 
จะท�าใ ห้ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ กลายเป็น             
โรงไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรก          
ในสหรัฐอเมริกา

ประเทศเยอรมนี  ได้มี
การน�ารถไฟพลงังานไฮโดรเจน 

หรือ Coradia iLint จ�านวน 14 ขบวน 
มาวิ่งในรัฐโลเวอร์แซกโซนี โดยรถไฟ
พลังงานไฮโดรเจนจะไม่ปล่อยมลพิษ
ใดๆ สู่อากาศ ด้วยการรวมไฮโดรเจน
และออกซิเจนเพื่อกลายเป็นพลังงาน               
ที่ท�าให้รถไฟวิ่งได้ ส่ิงที่จะถูกปล่อย         
ออกมามีเพยีงไอน้�าและความรอ้น อกีทัง้
ความรอ้นทีเ่กดิขึน้ยงัสามารถน�ากลบัมา
ใช้เป็นพลังงานให้กับระบบปรับอากาศ
ของรถไฟ รถไฟสามารถวิง่ไดร้าว 1,000 
กิโลเมตรต่อเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 1 ถัง 
ด้วยความเร็วสูงสุดท่ี 140 กิโลเมตร           
ต่อชั่วโมง โดยทางการเยอรมนีมีแผน            
จะยกเลิกใช้รถไฟดีเซลท้ังหมดเพื่อต่อสู้           
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ          
ทีร่นุแรงขึน้ โดยรฐับาลเยอรมนปีระกาศ
ว่าจะเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีไฮโดรเจน
ภายใน 10 ปีอีกด้วย

ประเทศไทย ได้มีการใช้
พลังงานไฮโดรเจนในการผลิต

กระแสไฟฟ้า โดยพลังงานไฮโดรเจนจะ
ท�าหนา้ทีส่นบัสนนุการผลติกระแสไฟฟา้
พลังงานลม เพื่อเพิ่มความเสถียรในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า และได้มีการน�าร่อง
ทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนรถยนต์

ไฟฟา้เซลลเ์ชือ้เพลงิ (Fuel Cell Electric 
Vehicle : FCEV) โดยใชร้ถยนตพ์ลงังาน
ไฮโดรเจนรับส่งนักท่องเท่ียวและผู้ท่ี
สนใจในพื้นที่พัทยา-ชลบุรี และพื้นที่         
ใกล้เคียง นอกจากน้ี ยังมีการติดตั้ง
สถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนส�าหรับ
รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรก             
ของประเทศไทย (Hydrogen Station) 
ที่อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ถึงแม้ว่าตอนน้ีพลังงานไฮโดรเจน
ยังไม่ใช่พลังงานหลักท่ีได้รับความนิยม 

แต่พลังงานไฮโดรเจนถือเป็นพลังงาน
ทางเลือกท่ียังมีคนให้ความสนใจในการ
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้เป็นพลังงาน
สะอาดที่จะน�ามาแก้ไขปัญหาการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ลดการปลดปล่อย
มลพิษ พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายความเป็น 
กลางทางคารบ์อน (Carbon Neutrality) 
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ        
เป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) 
เพื่อให้เกิดการแก้ไขต้นตอของปัญหา 
โลกร้อนให้ส�าเร็จได้อย่างแท้จริง 
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ปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศของโลกมปีรมิาณเพิม่มากขึน้ 
จนเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming)
หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ ยนแปลง            
(Climate Change) สังเกตได้จาก
อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และภัย
ธรรมชาตติา่งๆ เกดิบอ่ยขึน้ สาเหตหุลกั
ของปัญหาน้ีมาจากก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gases) ภัยธรรมชาติ                 
ที่เกิดจากภาวะโลกร้อน สหภาพยุโรป 
(European Union : EU) ได้มีการออก
นโยบาย “ลดโลกร้อน” หรือนโยบาย 
“ก�รลดและตอ่สูก้บัสภ�วะโลกรอ้นและ
ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ” 
ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการรณรงค์ให้ลด
การใช้ถุงพลาสติก แต่เป็นการก�าหนด
เป้าหมายระดับประเทศ เพื่อก�าหนด
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ          
ทุกภาคส่วนในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกท่ีมีผลต่อสภาวะโลกร้อน
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ดังน้ัน           
คณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission) จงึไดอ้อกแผนการปฏริปู
สีเขียว (European Green Deal) โดย 
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลง 50-55% ภายในปี พ.ศ.
2573 เทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2533 และ
ในปี พ.ศ. 2593 ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)
เพือ่ท�าใหอ้ณุหภมูขิองโลกเพิม่ขึน้ไมเ่กนิ 
1.5-2.0 องศาเซลเซียส ภายในศตวรรษน้ี
ตามเป้าหมายหลักท่ีนานาชาติได้ตกลง

การผลิตไปยังประเทศที่  3 ที่มีกฎ
ระเบียบด้านการปล่อยคาร์บอนท่ีเข้มงวด
นอ้ยกวา่ ในขณะเดยีวกนัผู้บริโภคก็เลอืก
ซ้ือสินค้าน�าเข้าจากประเทศเหล่านั้น 
เพราะวัตถุดิบมีราคาถูกกว่า ท�าให้        
ผู้ประกอบการใน EU เสยีเปรยีบทางดา้น
การค้าและไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย            
ในการลดการปล่อยคาร์บอนได้ตาม            
เป้า เนื่องจากมีการน�าเข้าสินค้าที่มีการ
ปล่อยคาร์บอนสูงจากประเทศนอก EU 

ปัจจุบันมีประเภทสินค้าที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรการ CBAM เป็น   
กลุ่มเสี่ยงต่อการปล่อยคาร์บอนสูง ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 6 รายการ ได้แก่ อะลูมิเนียม 
เหล็กและเหล็กกล้า ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย 
ไฟฟ้า และไฮโดรเจน และในอนาคต           
อันใกล้ได้มีการคาดการณ์ว่าจะก�าหนด
รวมเคมภีณัฑแ์ละพอลเิมอรใ์หอ้ยูภ่ายใต้
มาตรการนี้ในช่วงปี พ.ศ. 2569-2570 
และในปี พ.ศ. 2573 คาดการณ์ว่า             
จะครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ผลบังคับใช้มาตรการ CBAM  
แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

ระยะเปลี่ยนผ่าน ช่วง 3 ปีแรก 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.

2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ใน
ช่วงนี้ EU จะท�าการเก็บข้อมูลราคา
คาร์บอน เพื่ อดูค่ าการปล่อยก๊ าซ          
เรือนกระจกจริงในแต่ละอุตสาหกรรม 
ซ่ึงในช่วงน้ีผู้น�าเข้าสินค้าที่เข้าเกณฑ์ 
CBAM มายัง EU จะต้องรายงานข้อมูล
ต่อทางคณะกรรมาธิการยุ โรปเป็น            
รายไตรมาส โดยข้อมูลที่ต้องรายงาน
ประกอบไปด้วยปริมาณสินค้ากลุ่ม                     
ที่เข้าเกณฑ์ CBAM ที่น�าเข้ามาใน EU 

• ปริมาณการปล่อยคาร์บอน            
ทางตรง (D i rect  emiss ion) ใน
กระบวนการผลิตของสินค้าที่น�าเข้ามา 

• ราคาคาร์บอนของประเทศที่
ผลิตสินค้า ซึ่งข้อมูลที่รายงานต่อ EU              
ยังไม่จ�าเป็นต้องผ่านการรับรอง และ            
ผูน้�าเขา้ยงัไมต่อ้งซือ้และสง่มอบ CBAM 
Certificates เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและ
ผูส้ง่ออกปรบัตวัเปลีย่นกระบวนการผลติ
สนิคา้เพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก 

กันไว้ ในความตกลงปารีส (Par is                   
Agreement) ซ่ึงมาตรการ CBAM     
(Carbon Border  Ad jus tment                    
Mechanism) เป็น 1 ในมาตรการภายใต้
นโยบาย European Green Deal              
ที่สหภาพยุโรปจะน�ามาปรับใช้ 

มาตรการ CBAM มาตรการปรับ
ราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของ
สหภาพยุโรป เป็นการก�าหนดราคา
สินค้าน�าเข้าบางประเภทเพื่อป้องกัน
การน�าเขา้สนิคา้ทีป่ลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
สูงเข้ามาในกลุ่มประเทศสมาชิก EU         
อีกทั้งเป็นการปกป้องและสร้างความ  
เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าให้กับ
ธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิก EU เน่ืองจาก
สนิคา้ใน EU มรีาคาสงูเพราะตอ้งปฏบิตัิ
ตามมาตรการด้านคาร์บอนที่เข้มงวด
ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับสินค้าน�าเข้าจากประเทศที่ 3 
นอก EU ทีม่รีาคาสนิค้าถกูกวา่เน่ืองจาก
ไมต่อ้งปฏิบตัติามมาตรการดา้นคาร์บอน 
จึ งท� า ให้ต้นทุนการผลิตไม่ เพิ่ มขึ้ น             
ผู้ประกอบการบางรายจึงถ่ายโอนสาย

1.
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มาตรการ CBAM
การบังคับใช้และผลกระทบ 
ต่อการส่งออกไทย 

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขอบเขตมาตรการ CBAM 
ที่มา: https://inno.co.th/cbam/
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ดังนั้น ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน 3 ปีนี้ 
ผู้ประกอบการควรต้องประเมินว่าต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากมาตรการ 
CBAM และภายในปี พ.ศ. 2568                
ผู้ น� า เ ข้ าสิ นค้ า ไปยั ง  EU ต้ อ งขอ                  
ใบอนุญาตผู้น�าเข้าสินค้า CBAM จาก
ทางภาครัฐของประเทศผู้น�าเข้า

การบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
ปี  พ . ศ .  2 5 6 9  เ ป็ น ต้ น ไ ป            

นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 
เป็นต้นไป ต้องซื้อ CBAM Certificate 
หรือหลักฐานการช�าระค่าคาร์บอนตาม
มาตรฐาน EU จากประเทศต้นทางของ
สินค้าภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของ 
ทุกปี และรายงานข้อมูล ดังต่อไปนี้

•ปริมาณสินค้ากลุ่มท่ีเข้าเกณฑ์ 
CBAM ที่น�าเข้ามาใน EU 

• ปริมาณการปล่อยคาร์บอนทาง
ตรง (Direct Emission) ในกระบวนการ
ผลิตของสินค้าที่น�าเข้ามา

• จ�านวน CBAM Certificates ที่
ต้องจ่ายหลังการหักลบตามจ�านวนที่  
ถูกผ่อนผันจากการที่ประเทศผู้ส่งออก                 
มีกลไกราคาคาร์บอน 

• เอกสารประกอบรับรองการ           
วัดปริมาณการปล่อยคาร์บอนจาก                   
ผู้ทวนสอบ (Accredited Verifier) ที่ได้
ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการ CBAM 
(CBAM Authority) แต่ปัจจุบันยังไม่มี
การประกาศรายชื่อผู้ทวนสอบอย่าง  
เปน็ทางการ การยกเวน้หรอืลดภาระจาก
มาตรการ CBAM ผูน้�าเขา้สามารถไดร้บั
การยกเว้นหรือลดภาระในการส่งมอบ 
CBAM Certificate ได้ 2 กรณี ดังนี้ 

1) ประเทศนอก EU เขา้รว่มระบบ
ซือ้ขายสทิธใินการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
ของสหภาพยุโรป (EU ETS) หรือตลาด
คาร์บอนเชื่อมโยงกับระบบ EU ETS

2) ลดภาระกรณีท่ีมีการช�าระ 
Carbon Price ในประเทศต้นทางแล้ว
ห รื อป ระ เทศต้ นทา งมี ม าต รก า ร                   
สิ่ งแวดล้อมเทียบเท่ากับมาตรการ                
ของสหภาพยุโรป

ส�าหรับผลกระทบกับการส่งออก
ของไทย มาตรการ CBAM มคีวามเสีย่ง

ที่ จะส่ งผลกระทบต่อประเทศไทย
โดยตรงในฐานะ “ประเทศรับจ้�งผลิต” 
ทีพ่ึง่พาการสง่ออกคอ่นขา้งมาก แตจ่าก
ผลการวิจัยของ UNCTAD พบว่าไทย         
ไม่ติด 20 อันดับแรกของประเทศที่มี 
ความเสีย่งไดรั้บผลกระทบจากมาตรการ 
CBAM เนือ่งจากประเทศไทยไมไ่ดม้กีาร
ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเป็นสัดส่วน          
ที่มากนักเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ              
อีกทั้ง 5 กลุ่มสินค้าแรกที่มาตรการ 
CBAM ครอบคลมุ (เหลก็และเหลก็กลา้ 
อะลูมิเนียม ปุ๋ย กระแสไฟฟ้า และ
ซีเมนต์) น้ันไม่ได้เป็นกลุ่มสินค้าส่งออก
หลัก มูลค่าสินค้าส่งออกไปยังสหภาพ
ยุโรปที่เข้าเกณฑ์ CBAM นั้นจึงคิดเป็น
สัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่า             
ส่งออกทั้งหมดของไทย 

จากการวิเคราะห์โดย SCB EIC 
ขอ้มลูสง่ออกป ีพ.ศ. 2565 พบวา่ มลูค่า
ส่งออกของไทยรวม 5 กลุ่มสินค้าแรก            
ทีเ่ขา้เกณฑ ์CBAM (เหลก็และเหลก็กลา้ 
อะลูมิเนียม ปุ๋ย กระแสไฟฟ้า และซีเมนต์)
ไปยังสหภาพยุโรปน้ันมีมูลค่าเพียง 
212.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 
0.07% ของมูลค่าการส่งออกไปยังโลก
ทั้งหมด และเป็นเพียง 0.8% ของการ       
ส่งออกไปสหภาพยุโรป จากสัดส่วนน้ี
ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกสินค้ากลุ่ม
เหล็กและเหล็กกล้า (ประมาณ 67% 
จากมลูคา่การสง่ออกสนิคา้ 5 กลุม่ทีเ่ขา้
เกณฑ ์CBAM ไปยงัสหภาพยโุรปคดิเปน็ 
0.05% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
ของไทย) รองลงมาสินค้ากลุ่มอะลูมิเนียม
(ประมาณ 33% จากมูลค่าการส่งออก
สินค้า 5 กลุ่มที่เข้าเกณฑ์ CBAM ไปยัง 
EU คิดเป็น 0.02% ของมูลค่าการ         
ส่งออกท้ังหมดของไทย) ดังน้ัน ผลกระทบ
จากมาตรการ CBAM ต่อภาคการ                
ส่งออกไทยในเบื้องต้นยังมีไม่มากนัก 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ          
การเหมืองแร่ ในฐานะหน่วยงานที่รับ            
ผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริมการ             
ยกระดบัและเพิม่ขดีความสามารถใหแ้ก่
ภาคอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดยเฉพาะ
อุ ตสาหกร รมกา รผลิ ต เหล็ ก และ

เหล็กกล้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากมาตรการ CBAM 
จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาและยกระดับ
สถานประกอบการให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลดา้นเศรษฐกจิหมนุเวยีน
เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก 
และโครงการประเมินศักยภาพความพร้อม
อุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่มีเตาหลอม 
เพื่อรองรับมาตรการควบคุมสินค้า               
ท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงในตลาดโลก 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบ
การในการ เตรี ยมพร้อมรับ มือ กับ
มาตรการดังกล่าวในตลาดโลก การ
ประเมินการปลดปล่อยคาร์บอน และ
การให้ค�าปรึกษาและแนะน�าแนวทาง        
ในการลดคาร์บอนในกระบวนการผลิต 
ตามแนวทางของมาตรการ CBAM            
รวมทัง้มาตรการทีจ่ะชว่ยลดคาร์บอนใน
อุตสาหกรรมรวมกัน ซึ่งจะช่วยยกระดับ
สถานประกอบการอย่างยั่งยืน ลดการ              
ใช้ทรัพยากร และยังช่วยลดการเกิด
คาร์บอนอีกด้วย 
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◌  https://sustainability.pttgcgroup.
com/th/ newsroom/featured-
stories/943/เข้าใจมาตรการ-cbam-
การปรับราคาคาร์บอนก่อน
ข้ามพรมแดน-eu 

◌  https://www.scbeic.com/th/
detail/produ ct/cbam-200423?
utm_source=email 

◌  นางสาวมธุรส ใจกล้า.(2565).Carbon
Border Adjustment Mechanism
(CBAM) TAX POLICY JOURNAL 
Tax Policy Bureau, Fiscal Policy 
Office , 2(23), 1-4

◌  นติ ิวทิยาเตม็.(2563).CBAM: ลกัษณะ
ของมาตรการ การคำานวณคา่คารบ์อน
และภาคส่วน ที่ได้รับผลกระทบ CPMU
news, 5 (11), 4-6.
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l   กองบรรณาธิการ

เหมืองแร่สีเขียว

รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม พร้อมด้วยปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรม น�าคณะผูบ้รหิารกระทรวง
อุตสาหกรรมลงพื้นที่จั งหวัดชุมพร    
เยี่ยมชมการด�าเนินงาน บริษัท สมบูรณ์
ศิลาทอง จ�ากัด หนึ่งในต้นแบบสถาน
ประกอบการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
และโรงโม่ บดและย่อยหิน ที่ประสบ
ความส� า เ ร็จ ในการบริหารจัดการ 
สามารถประกอบกิจการโดยไม่มีข้อ            
ร้องเรียนจากภาคประชาชน มกีารบรหิาร
จดัการวสัดท่ีุเปน็ปลายโปรดกัส ์หรอืวสัดุ
เหลือใช้ (End Products or Waste 
Materials) มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 
(Green System) รางวลัเหมอืงแรส่เีขยีว 
(Green Mining Award 2017-2021) 
และเป็นสถานประกอบการที่มีการ
ด�าเนินการดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
ที่เป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต

เหมารวมไปถึงทรัพยากรแร่ ซ่ึงจริงๆ 
แล้ว แร่ เป็นทรัพยากรของแผ่นดิน 
นอกจากน้ี ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผล 
กระทบทั้งในเชิงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ถือ เป็นอุปสรรคในการขับ เคลื่ อน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่  กระทรวง
อุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานที่               
รับผิดชอบก�ากับดูแลอุตสาหกรรม     
เหมืองแร่ เข้าใจความรู้สึกของประชาชน 
โดยได้ด�าเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งการ
อนุญาตประทานบัตรเพ่ือการท�าเหมืองแร่ 
จะท�าไดเ้ฉพาะในพืน้ทีต่ามทีแ่ผนแมบ่ท
การบริหารจัดการแร่ได้ก�าหนดไว้ โดย 
ไม่อยู่ในพื้นที่ต้องห้าม เช่น พื้นที่เขต
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
และเขตโบราณสถาน ทั้งนี้แม้ว่าแร่ที่       
ขุดพบมีมูลค่าสูง แต่หากแหล่งแร่ตั้งอยู่
ในพืน้ทีต่อ้งหา้ม กจ็ะไมส่ามารถอนญุาต
ประทานบัตรให้ท�าเหมืองได้ โดยก่อน
การอนุญาตประทานบัตร จะต้องมีการ
รับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ 

ประชาชน พร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชน
โดยรอบ 

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า 
กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบก�ากับดูแลอุตสาหกรรม
เหมืองแร่ ได้ด�าเนินการอย่างเคร่งครัด 
ทั้งในด้านการก�าหนดพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ
ในการท�าเหมือง หรือ “เขตแหล่งแร่เพื่อ
ก�รทำ�เหมือง” เพื่อให้การท�าเหมือง                
เป็นไปอย่างถูกกฎหมายตามพระราช
บญัญตัแิร ่พ.ศ. 2560 ทัง้นี ้กระบวนการ
บริ หารจั ดการแร่ จะต้ อ งค� านึ งถึ ง
ประโยชน์สูงสุดภายใต้ดุลยภาพด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สขุภาพของประชาชน ซึง่ภาครฐัใหค้วาม
ส�าคัญในการบริหารจัดการและควบคุม
อุตสาหกรรมเหมืองแร่เพื่อประโยชน์ 
ส่วนรวมมากที่สุด ทั้งนี้พบว่ายังมีความ
เขา้ใจคลาดเคลือ่นส�าหรบัภาคประชาชน  
เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดิน โดย

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รมว.อุตสาหกรรม 
เยี่ยมชมการดำาเนินงาน 
บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง จำากัด 
หนึ่งในต้นแบบสถานประกอบการเหมืองแร่
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง จ.ชุมพร
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การท�ารายงานประเมินผลกระทบ             
สิ่งแวดล้อม (EIA) หากไม่มีการต่อต้าน
คัดค้านจึงจะอนุญาตให้ท�าเหมืองได้ 
ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องจัดตั้งกองทุน
พัฒนาหมู่ บ้ านรอบพื้นที่ เหมืองแร่  
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ รวมทั้งช�าระค่า
ภาคหลวงแร ่ซึง่รอ้ยละ 60 จะถกูจดัสรร
กลับคืนไปยังท้องถ่ินเพื่อดูแลบริบท
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่นั้นๆ ต่อไป 

ส�าหรับ บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง 
จ�ากัด เป็นผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่
หิ นอุ ตส าหกร รมชนิ ดหิ นปู น เพื่ อ
อตุสาหกรรมกอ่สรา้ง และโรงโม ่บดและ
ย่อยหิน ที่ประสบความส�าเร็จในการ
บริหารจัดการ สามารถประกอบกิจการ
โดยไม่มีข้อร้องเรียนจากภาคประชาชน 
มีการบริหารจัดการวัสดุท่ีเป็นปลาย       
โปรดักส์ หรือวัสดุเหลือใช้ (End Products
or Waste Materials) มาสรา้งมลูคา่เพิม่ 

ซึง่ไดร้บัรางวลัอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 
3 (Green System) รางวัลเหมืองแร่             
สีเขียว (Green Mining Award 2017-
2021) และเป็นสถานประกอบการที่มี
การด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่เป็นรูปธรรม มีการจัดเจ้าหน้าที่
เพือ่ประสานงานรับขอ้คิดเหน็จากชมุชน 
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อการ            
ยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคให้กับชุมชน มีโครงการ
เสริมสร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชนผ่าน
กองทนุรอบโรงงานทีม่อียู ่และตรวจสอบ
และเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อยู่เสมอ พร้อมทั้งการบริหารการใช้
เคร่ืองจักรท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดผลกระทบต่อส่วนรวม 

ปัจจุบัน บริษัท สมบูรณ์ศิลาทอง 
จ�ากัด มีก�า ลังการผลิตหินปูนอยู่ที่
ประมาณ 500,000 ตันต่อปี และ                 
มีปริมาณส�ารองแร่ที่สามารถท�าเหมือง
ได้ประมาณ 6,000,000 ตัน สามารถ

จา้งงานแรงงานในพืน้ทีไ่ดม้ากกวา่ 90% 
และยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ                  
ในพื้นที่ เข้ามาขนส่งแร่และจ�าหน่าย 
เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง อ า ชี พ ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ขณะนี้บริษัท             
อยู่ระหว่างขอประทานบัตรเพิ่มเติมอีก 
300 ไร่ ที่เป็นแหล่งหินปูนคุณภาพดี 
เหมาะส�าหรับการใช้เป็นวัตถุดิบผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จ รวมถึงผลิตภัณฑ์   
หินเกล็ด หินฝุ่น หินคลุก เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง ซึ่งพื้นที่
จังหวัดใกล้ เคียงมีความต้องการใช้
ส�าหรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
ภาคใต้ตอนบน

ทั้งนี้  พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้              
ฝ่ังอ่าวไทย มีสถานประกอบการที่ได้รับ
ประทานบัตรโรงแต่งแร่ โม่ บด ย่อยหิน 
จ�านวน 160 บริษัท มีมูลค่าการส่งออก
ในปี พ.ศ. 2565 จ�านวน 3,565.28  
ล้านบาท 
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l   ภิตินันท์ อินมูล 

แร่น่ารู้ 

จะแข็งตัวอยู่ในชั้นหิน ซ่ึงอาจเป็นการ
สะสมแบบตกผลึกตามช่องว่างในหิน 
(Cavity Filling) หรือแบบแทนที่เนื้อหิน
(Replacement) กลายเป็นสายแร่ ซ่ึง 
พบได้ตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก

Magmatic 
Sulphide 

 แหล่งโคบอลต์ในชั้นหินอัคนี        
ซึ่งเกิดจากการแข็งตัวของแมกมา เป็น
แหล่งแร่ที่พบในหินอัคนีสีเข้มถึงสีจัด 
(Mafic to Ultramafic) หินอัคนีสีเข้มถึง
สีเข้มจัดนี้พบได้ในสภาพทางธรณีวิทยา
ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงแหล่งแร่ประเภทนี้อาจ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะ
ทางเคมี ได้แก่ แร่จ�าพวกแพลจิโอเคลส 
ไทเทเนียม แร่จ�าพวกออกไซด์ เช่น       
แรโ่ครไมต ์แรจ่�าพวกซัลไฟด ์เชน่ นกิเกลิ 
ทองแดง แร่จ�าพวกซัลไฟด์นี้มักจะพบ            
โคบอลต์ปะปนอยู่ด้วย ซึ่ งแหล่งแร่          
ซัลไฟด์นี้เป็นแหล่งแร่ในกลุ่ม Platinum 
Group Element : PGE ด้วย

โคบอลต ์
(Cobalt)

โคบอลต์ (Cobalt) เป็นแร่ธาตุท่ีใช้ในกลุ่ม Battery Metals หรือแร่ธาตุที่ใช้           
ในการผลิตแบตเตอร่ีน่ันเอง โคบอลต์ถูกค้นพบคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1742 โดย          
Georg Brandit นกัเคมชีาวสวเีดน โคบอลตเ์ปน็แรโ่ลหะสเีทาเงนิ พบไดใ้นเปลอืกโลก 
ส่วนใหญ่ถูกพบเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการท�าเหมืองแร่ทองแดงและเหมืองแร่
นิกเกิล โคบอลต์เป็นแร่ธาตุวัตถุดิบส�าคัญท่ีใช้เป็นส่วนประกอบทางเคมีในการผลิต           
ขั้วแบตเตอร่ีเพื่อปรับให้แบตเตอร่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงขึ้น ซึ่งเราจะ                 
ทราบกันว่าโคบอลต์ใช้ในการผลิตแบตเตอร่ีลิเทียมไอออน แต่จริงๆ แล้ว โคบอลต์          
ยังสามารถใช้ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ใช้เป็นสารเคลือบผิว เป็น                
ส่วนผสมในเหล็กอัลลอยด์ หรือท�าเป็นแผ่นตัดเหล็ก เป็นต้น 

ปัจจุบัน กว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการใช้โคบอลต์ทั่วโลกถูกใช้เพื่อเป็น
วัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ และคาดการณ์ว่าทั่วโลก

จะมีความต้องการใช้โคบอลต์เพิ่มมากขึ้น

แนวบริเวณชายฝ่ัง แหลง่แร่ประเภทน้ีจะ
พบแร่ชนิดอื่นเป็นหลัก และมีโคบอลต์
เป็นผลพลอยได้จากการท�าเหมือง เช่น 
แหล่งแร่ทองแดง โดยปริมาณโคบอลต์ที่
ผลิตได้กว่าร้อยละ 50 เป็นผลพลอยได้
จากการท�าเหมืองแร่ทองแดง แหล่ง
ส�ารองแรท่ีพ่บโคบอลตป์ะปนอยูท่ีส่�าคญั
คือ แหล่ง European Kupferschiefe 
และ Central African Copperbelt

  
แหล่งโคบอลต์ที่เกิด
จากความร้อนใต้พิภพ
และปล่องภูเขาไฟ 
(Hydrothermal 
and Volcanogenic)

แหล่งแร่ Hydrothemal เป็น            
แหล่งแร่ซึ่งเกิดจากการละลายน้�าร้อน
หรือแก๊สร้อนท่ีเกิดขึ้นจากการปะทุของ
ความร้อนใต้พิภพที่สามารถละลาย        
แร่ธาตุและไหลซึมมาผ่านชั้นหินกักเก็บ 
ผ่านออกมาตามรอยแตกหรือรอยแยก
ของชัน้หนิ เมือ่เยน็ตวัลงแรธ่าตเุหลา่นัน้

3.

2.

1.
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แหล่งแร่
โคบอลต์ 

โคบอลต์เป็นแร่ธาตุท่ีเกิดร่วมกับ
แร่ธาตุอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นแร่พลอยได้
จ ากการท� า เหมื อ งแร่ นิ ก เกิ ลหรื อ 
ทองแดง แหล่งสะสมโคบอลต์ส่วนใหญ่
พบว่าอยู่ใต้ท้องทะเล ซึ่งพบปะปนอยู่        
ในแหล่งแร่ใต้ทะเลที่เรียกว่า แมงกานีส
โนดูล Manganese Nodules) และ
แหล่ง โคบอลต์ ริชครัสต์ (Cobalt-Rich 
Crusts) หรือแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลที่
อุดมด้วยโคบอลต์ การค้นพบแร่ธาตุ
โคบอลต์ ท่ีมีปริมาณมากพอในทาง
เศรษฐศาสตร ์สามารถคน้พบไดใ้นแหลง่
สะสม 5 ประเภทคือ

แหล่งที่เกิดจากการ
ทับถมตกตะกอน 

การตกตะกอนสะสมในชั้นหิน
ทับถมกันในสภาพแวดล้อมที่ เป็น
ทะเลสาบ หรอืสะสมตวัของตะกอนตาม



September-October 2023 33

ภาพแสดงแหล่งแร่โคบอลต์จำาแนกตามประเภท
ที่มา : https://www.cobaltinstitute.org

หลายล้านปีในน้�าทะเลท่ีเงียบสงบความลึก
4,000-6,500 เมตร การสะสมตัวของ
แร่ที่ เ กิดขึ้นแต่ละเซนติเมตรใช้เวลา 
หลายล้านปี โดยมีแบคทีเรียเป็นตัวเร่ง
ปฏิ กิริยาของแร่ชนิดต่างๆ จนเป็น                
ก้อนโตขนาดประมาณเท่ากับไข่ ไก่              
เรียงตัวคลุมผิวพื้นทะเลเป็นบริเวณ
หลายพันตารางกิโลเมตร พบมากใน
มหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทร
อินเดีย ในแมงกานีสโนดูลประกอบ        
ไปด้วยแร่โคบอลต์ นิกเกิล ทองแดง 
แมงกานีส เหล็ก และแร่มีค่าชนิดอื่นๆ 
กว่า 30 ชนิด

Cobalt-Rich Crusts (CRC) หรอื 
Cobalt-Rich Ferromaganese Crusts 
บริเวณแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลเป็น 
แหล่งแร่ที่อยู่ผิวพื้นทะเล ส�ารวจพบแร่
โคบอลต์ เปอ ร์ เ ซ็นต์ ในหิน สู งมาก 
เป็นการสะสมกันของแร่จ�านวนมาก                    
ทีเ่กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟใตท้ะเล 
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Laterite หรือ
แหล่งศิลาแลง 

แหล่งแร่ศิลาแลง พบในลักษณะ
ภูมิประเทศที่ปกคลุมด้วยช้ันดินตะกอน
สะสม ซึง่มกีระบวนการเกดิทีแ่ตกตา่งกนั 
แหล่งศิลาแลงที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
ส�าคัญ เช่น ศิลาแลงอะลูมินัม สลายตัว
มาจากหินแกรนติ หนิไซยไีนต ์(Syenite) 
หินโฟโนไลต์ (Phonolite) และมีหิน              
โดยรอบเป็นบะซอลต์หรือตะกอนศิลาแลง
นิกเกิล ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของ        
หินเพอร์ริโดไทต์และหินเซอร์เพนทีไนต์ 
แหล่งแร่ศิลาแลงนิกเกิล หมายถึง                   
ศิลาแลงที่เกิดหรือพัฒนาอยู่บนหินแม่               
ที่มีปริมาณนิกเกิลสูง

Manganese 
Nodules and 
Cobalt-Rich Crusts 

แ ห ล่ ง แ ร่ แ ม ง ก า นี ส โ น ดู ล                  
(Manganese Nodules) เป็นก้อนแร่ท่ี
เกิดจากการสะสมตัวหรือตกผลึกนาน

อ้างอิง

h t t p s : / / w w w . r s c . o r g /                      
periodic-table/element/ 
27/cobalt

https://www.britannica.
c o m / s c i e n c e / c o b a l t - 
chemical-element

https://investingnews.com/
daily/resource-investing/
battery-metals-investing/
cobalt-investing/cobalt- 
applications/

4.

5.
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l   กองบรรณาธิการ

ธุรกิจเหมืองแร่

อิ ตัลไทยอุตสาหกรรม (ITI) เล็งโอกาสตลาดรถเช่า รถมือสอง                     
โตไม่หยุด ส่งบริษัทน้องใหม่ “บริษัท ท๊อป ควอลิตี้ แมชชีน แอนด์               

พาร์ท จ�ากัด” (TOP Q) รุกตลาดเช่า-ซื้อ-ขายเครื่องจักรกลหนักมือสอง            
ทุกประเภท หลังอุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่มฟื้นตัว มั่นใจตอบโจทย์ลูกค้า ตั้งเป้า
ดันรายได้ปี พ.ศ. 2566 โต 200%  

สกนธ์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม 
จ�ากัด  (ITI) กล่าวว่า บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเคร่ืองจักรกลหนัก
แบรนด์ชั้นน�าระดับโลก เช่น วอลโว่ เอสดีแอลจี ทาดาโน  ได้ขยายไลน์ธุรกิจใหม่
ผ่านการจัดต้ัง “บริษัท ท๊อป ควอลิต้ี แมชชีน แอนด์ พาร์ท จ�ากัด” (TOP Q)
ผู้ให้บริการเช่า-ซ้ือ-ขายเคร่ืองจักรกลหนักมือสองทุกประเภท เพ่ือช่วยขยายฐาน
ลูกค้าให้ครอบคลุมได้กว้างย่ิงข้ึนจากเดิมท่ีมุ่งเน้นตลาดสินค้ามือหน่ึงเกรดพรีเมียม
เป็นหลัก โดย TOP Q มีเครื่องจักรกลหนักมือสองทุกประเภท ต้ังแต่รถขุด               
รถตัก รถบด รถเกรด รถปูยาง รถบรรทุก ฯลฯ ตลอดจนทีมช่างซ่อมบ�ารุงที่ผ่าน
การอบรมจากแบรนดผ์ูผ้ลติโดยตรง พรอ้มใหบ้รกิารทัว่ประเทศตลอด 24 ชัว่โมง

“ตล�ดเครื่องจักรกลหนักในไทยยังคงเติบโตควบคู่กับง�นก่อสร้�งทุก
ประเภท ทัง้เมกะโปรเจกต ์กอ่สร�้งถนน รถไฟฟ�้ส�ยต�่งๆ ตลอดจนง�นเหมอืง 
โรงโม่ โรงง�นอุตส�หกรรม และภ�คก�รเกษตร โดยลูกค้�ที่ต้องก�รสินค้�                 
มือหน่ึง ท�ง ITI ส�ม�รถดูแลครอบคลุมท่ัวถึงแบบครบวงจรอยู่แล้ว ขณะที่                  
TOP Q กจ็ะเข�้ไปทำ�ตล�ดเสรมิสำ�หรบัลกูค�้ทีต่อ้งก�รมองห�เครือ่งจกัรกลหนกั
มอืสองทีม่คุีณภ�พ รวมถงึอะไหลท่ดแทนควบคู่กัน โดยเชือ่มัน่ว�่จะเปน็อกีตล�ด
ที่โอก�สยังเปิดกว�้ง” สกนธ์ กล่าว
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อติลัไทย
อตุสาหกรรม 

สง่ “บริษทั 
TOP Q”
รุกตลาดเช่าซื้อ
เครื่องจักรกลหนัก
มือสอง
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ส�าหรับกลยุทธ์ส�าคัญของ ITI 
นอกจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มโอกาส
ทางการตลาดแล้ว ยังมุ่งให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
หลังการขายให้สอดรับพฤติกรรมลูกค้า
ยุคใหม่ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ความรวดเร็ว ทั้งด้านงานขาย งานซ่อม
บ�ารุง รวมถึงงานอะไหล่ ให้สามารถ            
ตอบสนองความต้องการลูกค้าทันท่วงที 
เพราะเป็นสิ่งที่ลูกค้าท้ังในตลาดสินค้า
มือหน่ึงและมือสองให้ความส�าคัญ                
ไม่แพ้กัน

บุญมี เพ็ชร์น้อย ผู้จัดการอาวุโส 
บริษัท ท๊อป ควอลิตี้ แมชชีน แอนด์ 
พาร์ท จ�ากัด (TOP Q) กล่าวว่า TOP 
Q สามารถให้บริการเช่ า -ซื้ อ -ขาย
เครื่องจักรกลหนักแบบครบวงจร ตั้งแต่
ให้ค�าแนะน�าการประเมินเครื่องจักรกล
หนักที่เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ความเสี่ยง โดยมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 
200 รายการ ใน 2 แบรนด์หลัก คือ           
วอลโวแ่ละเอสดแีอลจ ีพรอ้มทมีงานชา่ง

ผู้เชี่ยวชาญท่ีจะท�าการปรับสภาพรถ         
มือสองด้วยอะไหล่คุณภาพสูง ก่อนจัดส่ง
ถงึมอืลกูคา้ ตลอดจนใหค้วามรูเ้รือ่งการ
ใช้ งานและบ�า รุง รักษา พร้อมการ             
รบัประกนัสนิคา้และมเีครือ่งจกัรกลหนกั
ทดแทนให้ใช้งานกรณีต้องจอดซ่อม 
บ�ารุงด้วย 

หลังเปิดด�าเนินงานเมื่อปลายปี 
พ.ศ. 2564 ผ่านการท�าตลาดในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ปัจจุบันมีการ
ตอบรบัจากลกูคา้เปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะ
ลูกค้าที่ท�าโครงการเมกะโปรเจกต์                
งานเหมือง งานถนน และตั้ ง เป้ า            
การเติบโตเพิ่มขึ้น 200% ภายในปี       
พ.ศ. 2566 นี้ 

“นอกจ�กเร่ืองคุณภ�พสินค้�แล้ว
อีกจุดเด่นสำ�คัญที่ช่วยตอบโจทย์ลูกค้� 

คือคว�มรวดเร็วในก�รให้บริก�ร โดย 
TOP Q ส�ม�รถส่งมอบเคร่ืองจักรกล
หนักได้ถึงมือลูกค้�ทั่วประเทศภ�ยใน              
3 วันหลังแจ้งคว�มจำ�นง นอกจ�กนี้             
ยงัมีบริก�รรับซ้ือหรือเทรดอินเคร่ืองจักรกล
หนักของลูกค้�เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสินค้�
ใหม่ โดยให้ร�ค�สูงหรือเทียบเท่�ร�ค�
ตล�ดดว้ย ซ่ึงปจัจบุนัมลีกูค�้แสดงคว�ม
สนใจในบริก�รต่�งๆ อย่�งต่อเน่ือง 
และเร�พร้อมเข้�ไปให้บริก�รได้ใน           
ทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศไทย” บญุมี กลา่ว 

สกนธ์ ศรีวรรณวิทย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำากัด  (ITI)

บุญมี เพ็ชร์น้อย 
ผู้จัดการอาวุโส บริษัท 

ท๊อป ควอลิตี้ แมชชีน แอนด์ 
พาร์ท จำากัด (TOP Q)
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l   อัจฉริยา อานนท์กิจพานิช

Technology

บริษัท Liebherr แนะน�ารถตักล้อยาง           
ที่มีระบบช่วยเหลือพนักงานขับรถตักล้อยาง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การชั่ง   
น้�าหนักแร่ในบุ้งกี๋ ด้วยเซนเซอร์ท่ีติดต้ังไว้ท่ี
กระบอกสบูไฮดรอลกิ และการแจง้น้�าหนกัแร่
ในรถบรรทุก ซึ่งแสดงผลผ่านหน้าจอใน          
ห้องโดยสาร (รูปท่ี 1) และส่วนท่ี 2 ระบบ 
ช่วยเหลือการขับขี่ 8 ด้าน ได้แก่

ระบบช่วยเหลือ
พนักงานขับรถตกั
ล้อยาง

รูปที่ 1 การชั่งนำ้าหนักแร่ในบุ้งกี๋และการแจ้งนำ้าหนักแร่ในรถบรรทุก 
 ซึ่งแสดงผลผ่านหน้าจอในห้องโดยสารของรถตักล้อยาง
ภาพจาก  https://www.liebherr.com/shared/media/construction-machinery/
 earthmoving/brochures/wheel-loaders/assistance-systems-for-the-
 liebherr-wheel-loaders/liebherr-radlader-ass.-us.pdf

รูปที่ 3  แสดงระบบตรวจจับบุคคลด้านหลัง
 รถตักล้อยางของบริษัท Liebherr
ภาพจาก  https://www.liebherr.com/shared/
 media/construction-machinery/
 earthmoving/brochures/wheel-loaders/
 assistance-systems-for-the-liebherr-
 wheel-loaders/liebherr-radlader-
 ass.-us.pdf

รูปที่ 2 แสดงการปรับแสงสว่างของไฟส่องสว่างด้านหน้าและด้านบนห้องโดยสารของรถตักล้อยางของบริษัท Liebherr
ภาพจาก https://www.liebherr.com/shared/media/construction-machinery/earthmoving/brochures/wheel-loaders/assistance-systems-
 for-the-liebherr-wheel-loaders/liebherr-radlader-ass.-us.pdf
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การปรับแสงสว่าง ในช่วงแสงน้อย
หรอืกลางคนื เซนเซอรไ์ฟสอ่งสวา่ง

ด้านหน้าและด้านบนห้องโดยสารจะท�างาน
สอดคล้องกับต�าแหน่งอาร์มที่ยกบุ้งกี๋เม่ือไฟ
ส่องสว่างด้านหน้าเพ่ิมก�าลังส่องสว่างไปยัง 
รถบรรทุกแล้ว ไฟส่องสว่างด้านบนห้อง
โดยสารจะลดก�าลังลง เพื่อลดแสงจ้าและ          
แสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตาพนักงานขับรถตัก           
ล้อยาง (รูปที่ 2)

1

ระบบตรวจจับบุคคลด้านหลัง
รถตักล้อยาง เมื่อกล้องวงจรปิด        

ด้านหลังรถตรวจพบการเคล่ือนท่ีของบุคคล 
จะมีการแจ้งเตือนพนักงานขับรถเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น (รูปที่ 3)

2
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รูปที่ 6 แสดง Joystick ที่ใช้เพิ่มความสะดวก
 ในการเลี้ยวรถตักล้อยางของบริษัท
 Liebherr
ภาพจาก  https://www.liebherr.com/shared/
 media/construction-machinery/
 earthmoving/brochures/wheel-
 loaders/assistance-systems-for-
 the-liebherr-wheel-loaders/
 liebherr-radlader-ass.-us.pdf

รูปที่ 5 แสดงระบบตรวจสอบความดันลมยาง
 ของรถตักล้อยางของบริษัท Liebherr
ภาพจาก  https://www.liebherr.com/shared/
 media/construction-machinery/
 earthmoving/brochures/wheel-
 loaders/assistance-systems-for-
 the-liebherr-wheel-loaders/
 liebherr-radlader-ass.-us.pdf
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กลอ้งบนหลงัคารถ เนือ่งจาก
บุ้งก๋ีขนาดใหญ่สามารถบัง

บุคคลที่อยู่หลังบุ้งกี๋ การติดตั้งกล้อง        
มุมสูงจึงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยเพื่อป้องกัน
อันตรายขณะขับขี่ (รูปที่ 4)

3

ระบบตรวจสอบความดัน
ลมยาง จะแสดงตัวเลขความดัน

ลมยางของล้อทั้ง 4 ล้อ ที่หน้าจอใน         
ห้องโดยสารและแจ้งเตือนเมื่อความดัน           
ลมยางอ่อน (รูปที่ 5)

4

Joystick เป็นอุปกรณ์ขับขี่
ที่ เพิ่มความสะดวกในการ

เลี้ยวรถ (รูปที่ 6)

5

รูปที่ 4  แสดงกล้องบนหลังคารถตักล้อยางของบริษัท Liebherr
ภาพจาก  https://www.liebherr.com/shared/media/construction-machinery/earthmoving/brochures/wheel-loaders/assistance-systems-
 for-the-liebherr-wheel-loaders/liebherr-radlader-ass.-us.pdf
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ห้องโดยสารที่ ไม่มีพวงมาลัยและ
แกนพวงมาลัย ในกรณีท่ีพนักงาน

ขับรถตักล้อยางคุ้นเคยกับการใช้ Joystick 
และปุม่บังคบั สามารถเลอืกหอ้งโดยสารทีไ่มม่ี
พวงมาลัยและแกนพวงมาลัย เพื่อให้พื้นท่ี
ใช้สอยภายในห้องโดยสารกว้างข้ึน (รูปท่ี 7)

6

ภาพมุมสูง  360 องศา กล้อง
4 ตัวที่ติดตั้งไว้ด้านหน้า ด้านข้าง 

และดา้นหลงัรถ จะถกูประมวลผลใหเ้ปน็ภาพ
มุมสูง 360 องศา และแสดงผลผ่านหน้าจอ
ในห้องโดยสาร (รูปที่ 9) 

8

ร ะ บ บ ล็ อ ก ป ร ะ ตู ร ถ ด้ ว ย
รีโมทคอนโทรล เพื่อป้องกัน

บุคคลอื่นที่ ไม่ เกี่ยวข้องเข้ามาในรถ 
นอกจากนี้ในช่วงแสงสว่างน้อยหรือ 
กลางคืน ระบบไฟส่องสว่างในห้อง
โดยสารจะท�างานทันทีที่ปลดล็อก         
ประตูรถด้วยรีโมทคอนโทรล เพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยให้พนักงานขับรถ (รูปท่ี 8)

7

รูปที่ 8 แสดงระบบล็อกประตูรถด้วยรีโมทคอนโทรล และระบบไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเมื่อปลดล็อกประตูรถด้วยรีโมทคอนโทรล
 ของรถตักล้อยางของบริษัท Liebherr
ภาพจาก  https://www.liebherr.com/shared/media/construction-machinery/earthmoving/brochures/wheel-loaders/
 assistance-systems-for-the-liebherr-wheel-loaders/liebherr-radlader-ass.-us.pdf

รูปที่ 7 แสดงห้องโดยสารที่ไม่มีพวงมาลัยและ
 แกนพวงมาลัยของรถตักล้อยางของ
 บริษัท Liebherr
ภาพจาก  https://www.liebherr.com/shared/media/
 construction-machinery/earthmoving/
 brochures/wheel-loaders/assistance-
 systems-for-the-liebherr-wheel-loaders/
 liebherr-radlader-ass.-us.pdf

รูปที่ 9  แสดงภาพมุมสูง 360 องศา ของรถตักล้อยาง
 ของบริษัท Liebherr
ภาพจาก https://www.liebherr.com/shared/media/
 construction-machinery/earthmoving/
 brochures/wheel-loaders/assistance-
 systems-for-the-liebherr-wheel-loaders/
 liebherr-radlader-ass.-us.pdf

อ้างอิง 
https://www.liebherr.com/shared/media/construction-machinery/earthmoving/brochures/wheel-loaders/assistance-systems-for-the-liebherr-wheel-
loaders/liebherr-radlader-ass.-us.pdf
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